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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วัน  พฤหัสบด ี ที่   15  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ ์ กุลธรดิลก ประธานสภา  อบต .บ้ านตุ่ น /

สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่11 
สมศักดิ์  กุลธรดิลก  

2 นายประยูร ใจบาล รองประธานสภาฯ/ สมาชิกสภาฯ
หมู่ที ่4 

ประยูร  ใจบาล  

3 นายธีรศักดิ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 1 ธีรศักดิ์  เสธา  
4 นายจ าเริญ ใหม่ต๊ะ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 2 จ าเริญ ใหม่ต๊ะ  
5 นายวิชัย แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 3 วิชัย  แก้วก้อน  
6 นายวิชาติ รูปศิริ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 5 วิชาติ  รูปศิริ  
7 นายอภิเดช วงศ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 6 อภิเดช วงศ์แก้ว  
8 นายทิวากรณ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 7 ทิวากรณ์ เสธา  
9 นายชาติชาย อูปแก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 8 ชาติชาย อูปแก้ว  

10 นายอิ่นแก้ว ใจสืบ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 9 อ่ินแก้ว  ใจสืบ  
11 นางกาบจันทร์ แท่งยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 10 กาบจันทร์  แท่งยา  
12 นายมนตรี นทีนาถวรกุล ปลัด อบต./ เลขานุการสภา อบต.

บ้านตุ่น 
มนตรี นทีนาถวรกุล  

 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - - 

 
ผู้ขาดประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ว่าที่รต.กรกฎ ประเสริฐวงษ ์ นายอ าเภอเมืองพะเยา กรกฎ ประเสริฐวงษ์  
2 นายพิชัย ช านาญยา ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา พิชัย  ช านาญยา  
3 นายบาล บุญก้ า นายก อบต.บ้านตุ่น บาล บุญก้ า  
4 นายณัฐพล วงศ์ษาคม รองนายก อบต.บ้านตุ่น ณัฐพล วงศ์ษาคม  
5 นายถวิล ธาตุอินจันทร์  รองนายก อบต.บ้านตุ่น ถวิล  ธาตุอินจันทร์  
6 นายอ านวย ไทยกุล เลขานุการนายก อบต.บ้านตุ่น อ านวย ไทยกุล  
7 นางสุภา วงค์ช่างเงิน รองปลัด อบต.บ้านตุ่น สุภา  วงค์ช่างเงิน  
8 นางนงเยาว์ หัวน้ า ผู้อ านวยการกองคลัง นงเยาว์ หัวน้ า  
9 นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าส านักปลัด คมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ  

10 สิบเอกจักริน จิตปลื้ม ผู้อ านวยการกองช่าง จักริน จิตปลื้ม  
11 น.ส.เรณุกา  สืบด้าย นักจัดการงานทั่วไป ชก. เรณุกา สืบด้าย  
12 นางจารุณี พากเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จารุณี พากเพียร  
13 น.ส.อริสรา เสมอใจ เจ้าพนักงานพัสดุ อริสรา เสมอใจ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นพร้อมแล้ว นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นแล้ว รวมทั้งหมด 11 คน ปรากฎว่ามผีู้มาประชุม จ านวน 11 คน  ไม่มีผู้ลาประชุม ไม่มี
ผู้ขาดประชุม  และมีจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้เรียนเชิญ นายสมศักดิ์  กุลธรดิลก  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเลขานุการสภา อบต.  
อ่านประกาศของอ าเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2  ประจ าป ีพ.ศ.2565  ความว่า 

ประกาศอ าเภอเมืองพะเยา 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
********************************************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  ได้ท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอเมืองพะเยา ขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่วันที่ 
13 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 เป็นต้นไป โดยมีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการขอรับโอน
ครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

  อ าเภอเมืองพะเยาพิจารณาแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภา
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 22  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  
โดยมีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13  ธันวาคม  2565  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  6 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
           ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 

 (กรกฎ ประเสริฐวงษ์) 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 

 

เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น ล าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 
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 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น กล่าวต้อนรับนายอ าเภอเมืองพะเยา และท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา ที่เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวัน อังคาร ที่  25 ตุลาคม  2565 ) 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวัน อังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกท่านอ่านเป็นการล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ (ที่ประชุมไม่มีการเสนอขอแก้ไข)  
หากไม่มีถือว่ารายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว  ครับ 

มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 
ด้วยจ านวนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภา 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น      ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งแบบกระทู้ถามไปให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต. บ้านตุ่น  ยื่นเรื่องกระทู้ถามต่อ
ผู้บริหาร 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ดังนี้ 
1.  รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อยันม่า รุ่น EF514MU จ านวน 2 

คัน 
2.  รถเกี่ยวนวดข้าวแบบมีตัวบรรจุในตัว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-70G Plus 

จ านวน 2 คัน 
3.  รถบรรทุกและเคลื่อนย้ายแบบลากจูง ยี่ห้อ Vinking รุ่น DC-70G 

จ านวน 2 คัน 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระนี้ไม่มี  
ที่ประชุม รับทราบ 
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นายบาล บุญก้ า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมือง
พะเยา  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายบาล   
บุญก้ า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ขอชี้แจงรายละเอียดญัตติการขอ
ความเห็นชอบการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตุ่น ดังนี้ 

1.  รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อยันม่า รุ่น EF514MU จ านวน 2 คัน 
2.  รถเกี่ยวนวดข้าวแบบมีตัวบรรจุในตัว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น  DC-70G Plus 

จ านวน 2 คัน 
3.  รถบรรทุกและเคลื่อนย้ายแบบลากจูง ยี่ห้อ Vinking รุ่น DC-70G จ านวน 

2 คัน 
เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ต าบลบ้านตุ่น ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2565 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  ท าเรื่องขอรับ
โอนรถเกี่ยวข้าวคูโบต้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จ านวน 2 คันพร้อม
รถไถนาและเทเลอร์ลากจูง และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ต าบลบ้าน
ตุ่น ได้รับค าชี้แจงจากอ าเภอเมืองพะเยา เกี่ยวกับการขอรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าว 
โดยขอให้หน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่สามารถรับโอนครุภัณฑ์รถ
เกี่ยวข้าวคูโบต้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  จึงฃอให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านตุ่นประสานงานไปยังอ าเภอเมืองพะเยาเพ่ือขอรับโอนครุภัณฑ์
ดังกล่าว  ประกอบกับหนังสืออ าเภอเมืองพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0118/ว 1281 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นขอรับ
โอนสินทรัพย์ ประกอบด้วย รายงานการประชุมสภาฯ ที่มีมติเห็นชอบรับโอน
สินทรัพย์และรายงานให้อ าเภอเมืองพะเยาทราบ เพ่ือจักได้รายงานให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยด าเนินโครงการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามส าเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว  ส าหรับ
รายละเอียดสินทรัพย์ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ตามโครงการเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าว
ปลอดภัยกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจสู่
สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเพ่ิมเติม) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อยันม่า รุ่น EF514MU จ านวน 2 คัน   
อายุการใช้งาน... ปี (หมายเลขครุภัณฑ์ยังไม่ปรากฏ) มีสภาพการใช้งานปกติ 

2.  รถเกี่ยวนวดข้าวแบบมีตัวบรรจุในตัว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น  DC-70G Plus 
จ านวน 2 คัน อายุการใช้งาน... ปี (หมายเลขครุภัณฑ์ยังไม่ปรากฏ) มีสภาพการใช้
งานปกต ิ

3.  รถบรรทุกและเคลื่อนย้ายแบบลากจูง ยี่ห้อ Vinking รุ่น DC-70G จ านวน 
2 คัน อายุการใช้งาน... ปี (หมายเลขครุภัณฑ์ยังไมป่รากฏ) มีสภาพการใช้งานปกติ 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4(3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที ่ต ้องด าเนินการตาม
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พระราชบัญญัตินี้  และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือตอบข้อหารือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
หนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม  2561 เรื่อง  
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 แจ้งว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.
หรือให้สิทธิอันเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ด ูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  อย่างไรก็ดี  เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท.ด้วย  ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 

ดังนั ้นการพิจารณารับโอนสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นรับทราบและพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ซักถามครับ 
นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมือง
พะเยา  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายวิชัย  
แก้วก้อน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 อยากทราบว่ารถเกี่ยวข้าวและครุภัณฑ์
ทั้งหมดเป็นของหน่วยงานไหน และมีการจัดซื้อด้วยวงเงินงบประมาณเท่าไหร่ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเรียนสอบถามท่านท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา หรือนายอ าเภอเมืองพะเยา 
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ว่ารถเกี่ยวข้าวและครุภัณฑ์ทั้งหมด
เป็นของหน่วยงานไหน และมีการจัดซื้อด้วยวงเงินงบประมาณเท่าไหร่ ครับ 

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนตอนบนได้ท าโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ท า
การเกษตรให้กับกลุ่ม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วและผมยังไม่ได้มา ซึ่งได้มี
การจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว  รถสิบล้อห้องเย็น  และน าไปเก็บไว้ที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา ทราบว่ารถเกี่ยวข้าวได้ถูกน าไปใช้ที่ต าบลทุ่งรวงทองและมีการ
ติดสติ๊กเกอร์ตรา อบต.ทุ่งรวงทองไว้ที่รถดังกล่าว โดยได้ให้เกษตรกรต าบลทุ่งรวง
ทองใช้ประโยชน์ แต่ต่อมาทางจังหวัดได้น ามาไว้ที่วิทยาลัยเกษตรฯ ประกอบกับ
ผมได้ย้ายมาประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยผมได้
ศึกษาพ้ืนที่และได้เล็งเห็นว่าสภาพครุภัณฑ์ยังดีอยู่ และเหมาะส าหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนนาแปลงใหญ่ต าบลบ้านตุ่น ประกอบกับทางกลุ่มฯ โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หรือขณะนั้นท่านด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ได้เข้า
มาหารือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการเกี่ยวข้าวของพ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่ง
ขณะนั้นหมู่ 3 ยังมีรถเกี่ยวข้าวไม่เยอะและถูกนายทุนขูดรีดโดยเขาจะก าหนด
จ านวนไร่ให้มากพอเพ่ือให้เขาน ารถเกี่ยวข้าวเข้ามาในพ้ืนที่ จึงท าให้เกษตรกรรีบ
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เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งที่ข้าวยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวไม่มีคุณภาพจึงท าให้ถูกกด
ราคาซื้อขาย เกษตรกรจึงได้รับผลกระทบอย่างมาก ผมจึงได้หาทางแก้ไขปัญหา
โดยยืมรถเกี่ยวข้าวมาใช้ จึงท าให้ปัญหาลดลงและหมดไปจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ผมอยากช่วยเกษตรกรในพ้ืนที่ หลังเสร็จการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็น ารถไปคืน
โดยกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่จะให้สินน้ าใจเป็นข้าวและทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรฯ จ านวน 10,000 บาท ส าหรับผลผลิตที่กลุ่มเกษตรนาแปลง
ใหญ่ได้รับมีจ านวนมากมายและช่วยลดต้นทุนการผลิตลงเยอะมาก จึงเป็นสิ่งที่
ต้องชื่นชมซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าความต้องการเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ทั้งสองท่านได้
ขับเคลื่อนเพ่ือพ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่เอาความทุกข์ของพ่ีน้องเกษตรกรมาใส่ใจ
และแก้ไขปัญหาให้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมโดยเราได้รถมาเกี่ยวข้าว และผมเห็นว่าหาก
ยืมรถตลอดก่อนน าไปใช้ก็ต้องน าไปซ่อมบ ารุงโดยกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ เช่น  
เปลี่ยนสายพาน  อัดจาระบี เป็นต้น ซึ่งต้องท าทุกปี แต่ปีนี้ทางต าบลบ้านใหม่ได้
น าไปใช้ 1 คัน จึงเหลือให้ต าบลบ้านตุ่น 2 คัน ซึ่งผมก็ได้ชี้แจงกับสภาเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่แล้วซึ่งเขาก็เห็นชอบ เพราะเล็งเห็นว่าได้ประโยชน์มากเพราะเป็น
รถขนาดเล็กสามารถเข้าที่นาแปลงเล็ก ๆ ได้ โดยได้รถพ่วงอีก 1 คัน รถไถ และรถ
แทรคเตอร์ ซึ่ง 1 ชุด ประกอบด้วย รถไถ รถลาก และรถเกี่ยวข้าว ซึ่งต้องซื้อทั้ง
ชุดไม่สามารถแยกซื้อได้ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพราะว่ารถเกี่ยวข้าว 1 คัน 
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองในระยะไกลต้องใช้รถลาก เมื่อคิดได้ดังนั้นผมจึงได้
ประสานสอบถามทางกลุ่มว่ามีความต้องการหรือไม่ โดยจะขอรับโอนมาให้ทาง
กลุ่มดูแล ผมจึงได้หารือไปยังจังหวัดและทางจังหวัดได้เชิญประชุมคณะกรรมการ 
โดยนายก อบต.บ้านตุ่นก็ได้เข้าร่วม ซึ่งคณะท างานรับโอนได้มีมติให้โอนรถทั้ง 3 
คัน ให้แก่ อบต.บ้านตุ่น 2 คัน และเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 1 คัน แต่ขั้นตอนใน
การรับโอนต้องผ่านสภา ซึ่งสภาต้องรับโอน และเมื่อสภารับโอนแล้วต้องแจ้งเรื่อง
ไปที่กลุ่มจังหวัดพะเยา (กบจ.พะเยา) เพ่ือมีมติรับโอน เสร็จแล้วจะส่งไปที่กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบนเพ่ือมีมติให้โอนและเมื่อเขามีมติให้โอนแล้ว จึงส่งเรื่องไปที่ส านัก
งบประมาณเพ่ือขออนุมัติเมื่ออนุมัติแล้วก็แจ้งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางตัดโอนพัสดุ
ลงระบบ  GFMIF  ซึ่งทุกคนคงทราบแล้วว่าทรัพย์สินของรัฐแม้แต่บาทเดียวก็สูญ
หายไม่ได้ต้องมีที่มาที่ไป เมื่อเป็นงบกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบนเป็น
งบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 ต้องให้
หน่วยงานของรัฐที่ดูแลงบประมาณมีมติให้โอนก่อน เทศบาลหรือ อบต. หรือ
หน่วยงานรับโอนถึงจะรับโอนได้ ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการรับโอน เมื่อเขาอนุมัติ
แล้วเขาก็จะตัดในระบบ GFMIF อ่ืน ๆ ซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะทราบว่าทรัพย์สิน
นั้น ๆ ไปอยู่ที่ไหน ถ้า อบต.รับโอนแล้วจะมีข้อมูลในระบบโดยกดรหัสเพ่ือค้นหาได้ 
รวมถึงงบประมาณอ่ืน ๆ ที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มอาชีพ จะมี
ข้อมูลอยู่ในระบบโดยไม่การสูญหาย ยกเว้นเมื่อคิดค่าเสื่อมราคาเป็นศูนย์แล้วเขา
คงจะมีการตัดออกจากระบบไป 

เทศบาล หรือ อบต. ผู้รับโอน รถทั้ง 2 ชุด ไม่ควรน ามาเก็บไว้ที่ อบต. ให้ท า 
MOU กับกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่รับไปใช้ประโยชน์และบ ารุงดูแลรักษา โดย 
อบต.ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว หรือไม่ต้องไปท ากิจการแข่งขันกับเอกชนเพราะ
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ไม่ใช่หน้าที่ โดย อบต.มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงอาชีพ ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
กฎหมาย พรบ.อบต. ซึ่งไม่ใช่ว่าหากรับโอนมาแล้วต้องด าเนินการเปิดกรอบ
คนขับรถเกี่ยวข้าว ซึ่งมไิด้เป็นเช่นนั้น เป็นการตีความผิด ตีความแบบไร้สาระ และ
ไร้ความคิด โดยให้ท า MOU ข้อตกลงโอนรถท้ังสองชุดให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่
ดูแล โดย อบต.จะดูแลกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ว่าใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้รถ  มีการซ่อมบ ารุงหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร เหมือนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศท าในเรื่องเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน เมื่อ อปท.สร้าง
เสร็จแล้วก็ท า MOU ให้กลุ่มผู้ใช้น้ าบ ารุง ดูแล รักษา ซ่อมแซม ใช้ประโยชน์ โดย
อบต.ไม่ต้องไปจ้างคนเก็บค่าน้ า หรือซ่อมแซมระบบประปา เป็นต้น ซึ่งก็
ด าเนินการเหมือนกัน  ซ่ึงมิใช่อ านาจหน้าที่ของ อบต.ที่จะประกอบอาชีพรถเกี่ยว
ข้าว ต้องท าความเข้าใจ เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องดูแล 
รักษา แก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่ ผมขอชื่นชมและยกย่องกลุ่ม
เกษตรนาแปลงใหญ่ของต าบลบ้านตุ่น  โดยมีความเข้มแข็งของกลุ่มเอง ผมไม่
ทราบทาง อบต.ได้ช่วยเหลืออะไรไปบ้าง  เพราะไม่มีข้อมูลให้ผมได้มีและรับทราบ 
แต่ที่ทราบมาเป็นข้อมูลของส่วนราชการ คือ ส านักงานการเกษตรได้สนับสนุน
งบประมาณล่าสุด จ านวน 3,000,000 บาท ในการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่ 
ซึ่งในพ้ืนที่อ าเภอเมืองพะเยาผมให้ความส าคัญมาก ซึ่งเราได้งบประมาณเยอะมาก
เป็นจ านวน 10-20 กลุ่ม เงินลงพ้ืนที่เกือบ 100,000,000 บาท เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร 

เมื่อเรามีหน้าที่แล้วท้องถิ่นต้องดูแล รักษา และส่งเสริมให้พ่ีน้องเกษตรกรใน
พ้ืนที่ประกอบอาชีพกันอย่างปกติสุข มิให้เกิดความเดือดร้อน ในปีนี้โชคดีมากที่
ราคาข้าวดีเพราะภาคกลางและภาคอีสานน้ าท่วม ประกอบกับข้าวได้ข้าวผลผลิตดี
โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยจ านวนผลิตต่อไร่สูงมากจึงเป็นที่น่าพอใจมากเพราะไม่มีเกษตรกร
มาประท้วงเรื่องราคาข้าวเพราะมีปัจจัยการผลิตที่เราได้รถเกี่ยวข้าวอยู่ในพื้นที่ จึง
ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางหรือเจ้าของธุรกิจรถเกี่ยวข้าว โดยเราไม่ต้องวิ่งตามหารถ
เกี่ยวข้าวหรือง้อเขาเพราะเรามีเครื่องมืออยู่แล้ว แต่ที่จะเป็นภาระก็คือราคาปุ๋ย  
ถ้าเราไม่มีรถเกี่ยวข้าวเป็นฐานทุนอยู่แล้วราคาเกี่ยวข้าวไร่ละ 700 บาทก็เอาไม่
อยู่เขาคงจะข้ึนเป็นไร่ละ 1,000 บาท เมื่อกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่มีรถอยู่แล้วแต่
ไม่พอเราก็ต้องยืมมาเพ่ือแก้ปัญหาในกรณีที่เราไม่ทัน หรือแปลงมีจ านวนน้อย เรา
ก็จะใช้รถขนาดเล็กที่เรามีอยู่เข้าไปเกี่ยว ท าให้ข้าวไม่ต้องสุกคายวง น้ าหนักลดลง 
ได้ข้าวปริมาณที่พอเหมาะ  แต่อย่าไปคิดว่าเก็บไว้ที่หน่วยงานระดับจังหวัดเขาจะ
ได้ยืมทั้งจังหวัดเพราะเป็นไปไม่ได้ เพราะการสุกของข้าวประมาณ 15 วัน ไม่เกิน 
30 วัน ถ้าใกล้แห้งอาจจะร่วงคารวง จึงต้องไว้ที่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ผมเลยมี
แนวคิดที่ผลักดันให้รถเกี่ยวข้าวมาอยู่ในพ้ืนที่เรา ทาง อบต.ไม่ต้องกังวลเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณซ่อมแซม บ ารุงรักษา แต่ให้ท าเป็นข้อตกลงโอนทรัพย์สินให้
กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ไปบ ารุง ดูแล รักษา และรับผิดชอบซ่อมแซม ทาง อบต.
เพียงแต่ควบคุม ตรวจสอบ ความครบถ้วนของทรัพย์สิน รถทั้ง 3 คัน อย่าให้สูญ
หายหากเป็นเช่นนั้นให้กล่าวทุกข์ ท าหนังสือร้องทุกข์รายงานไปที่นายอ าเภอ
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เพ่ือให้สอบสวน เพราะเป็นหน้าที่ที่ อบต.ต้องท า งบประมาณแม้แต่บาทเดียว 
อบต.ก็ไม่ต้องจัดสรรให้กลุ่มฯ ในการบ ารุง ดูแล รักษา และที่ส าคัญเมื่อให้เขายืม
ไปใช้หรือบ ารุง ดูแล รักษาแล้ว และต่อมา อบต.ต้องการรถไถน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนพ่ีน้องชาวบ้านก็ขอให้ยืมจากกลุ่มฯ ตามแนวปฏิบัติระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนดโดยให้ทางกลุ่มอนุมัติไม่ควรน ามาใช้โดยวิสาสะหากเสียหายให้ 
อบต.รับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ทางรัฐก าหนดเป็นไปตาม
ครรลองครองธรรม มิใช่จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต.แล้วจะมีเอกสิทธิ์และ
น ามาใช้อย่างไรก็ได้ จึงน าเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่ท าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายทุก
ฉบับ ทุกประการ เงินงบประมาณแผ่นดินไม่สูญหายได้รับการอนุมัติการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณและได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง  สามารถ
ยืนยันตรงนี้ได้ว่าการท างานตรงนี้จะไม่มีผู้ใดได้ติดคุกตามที่เป็นข่าว การท าอะไร
ต่าง ๆ ให้อ้างตามที่ท่านนายก อบต.ได้แถลงต่อที่ประชุมเมื่อข้างต้น เช่น หนังสือ
อ าเภอ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงที่มาที่ไป ตามบันทึกข้อตกลงก็เช่นกันให้อ้างตาม
มติที่ประชุม เมื่อหน่วยตรวจสอบทักท้วงผมจะรับผิดชอบตามหนังสือที่ผมแจ้งมา  
ไม่ต้องกังวล เพราะผ่านคณะกรรมการระดับกลุ่มภาคเหนือตอนบน มีผู้ว่าราชการ
จังหวัด 4 จังหวัดเป็นคณะกรรมการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน 
ไม่ต้องกังวลว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่มีความคิด กลุ่มจังหวัดยังให้ส านัก
งบประมาณอนุมัติอีก และให้กรมบัญชีกลางตัดโอนอีก การได้มามิใช่เรื่องง่ายๆ 
กว่าจะได้รถ 2 ชุดนี้มา อย่างเป็นกังวลคิดไปเอง ขอแค่ดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชนในต าบลบ้านตุ่นให้ประกอบอาชีพกันอย่างสมบูรณ์ตามวาระของท่าน  
จะได้มากน้อยขนาดไหนขอให้คิดดูเอาเอง ซึ่งจะผ่านไป 2 ปี ว่าท่านท าอะไรเพ่ือ
ชาวบ้านบ้าง มิใช่ท าแต่ถนนหนทางแล้วมีความภูมิใจว่าท าหน้าที่สมบูรณ์แล้วแค่
นั้นจะเอาใครมาเป็นก็ได้ คนเก็บขยะก็เป็นได้ เพราะการสร้างถนนเมื่อจัดซื้อจัด
จ้างเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีคนมาซื้อซองแล้วเราก็ไปวัดขนาดความกว้าง ความยาว 
ความสูงตามมาตรฐาน เผลอๆ อาจจะมีการสอดไส้ตรงกลาง เช่น หนา 10 
เซนติเมตร แต่ความจริงหนาแค่ 5 เซนติเมตร เคยเจาะดูหรือไม่ ประเด็นนี้ผมยัง
ไม่อยากจะล่วงล้ าถ้าผมตรวจจริงคงเจอหลายโครงการ ขออนุญาตเล่าเมื่อครั้งที่ผม
เคยเป็นปลัดอาวุโส มีนายกเทศมนตรีแห่งนึงท าผิดกฎหมายผมก็จับ ตอนนี้มี
หนังสือจาก ปปช.(ส่งเมื่อเดือนที่แล้ว)แจ้งว่าส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตภาค 5 
ส่วนปลัด คลัง ช่าง ที่ร่วมกันตรวจรับหรือที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ปปช.ไม่ชี้มูล 
ซึ่งโดนแต่นายกเทศมนตรี 2 คดี  ฉะนั้นแล้วท าอะไรก็ได้ขอให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ได้แก่ 

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 และหมวดที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
3. พระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้ง 3 ฉบับที่กล่าวถึง ขอให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ส่วนกฎหมายรองลงมา 

เช่น ระเบียบ ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ขอให้พึงตระหนักว่าท่าน
มิ ใช่องค์กรอิสระ หากรัฐบาลส่วนกลางสั่ งมาท่านต้องปฏิบัติ อย่าคิดว่ า
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ปลัดกระทรวงมีอ านาจออะไรมาสั่ง คนเลวที่จะท าลายแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเรา
ได้สร้างบ้านแปงเมืองไว้ เอาเลือดเอาเนื้อ ออกรบ เพ่ือปกป้องผู้หญิงและเด็ก คน
เฒ่าคนแก่ให้อยู่กับแผ่นดินไทย  

เพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายฉบับไหนที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เราก็ต้องศึกษา 
ท่านมานั่งตรงนี้ได้มิใช่คนธรรมดา ท่านเป็นคนเหนือคน ที่ชาวบ้านเขาไว้วางใจว่า
ท่านมีองค์ความรู้ที่จะน าพาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น บริหารทุกข์สุขของ
เขาได้ โดยฝ่ายท้องที่มีท่านก านันเป็นรายต าบลและมีผู้ใหญ่บ้านร่วมกันดูแล ท่าน
จะต้องประสานให้ได้เขามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ท่านต้องประสานอย่า
ให้เกิดการแตกแยกท้องที่ไปทาง ท้องถิ่นไปอีกทาง ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สนใจ จะ
ท าหน้าที่เพียงกรอบแคบ ๆ พอชาวบ้านเดือดร้อนบอกว่างบประมาณไม่มี พอ
ปลายปีขอจ่ายโบนัส อย่าให้เห็น ปฏิเสธชาวบ้านบอกงบประมาณไม่มี และไม่มีใน
แผน แต่พอปลายปีจะจ่ายโบนัส  ขอให้ดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องชาวบ้านบ้างเพราะ
ท่านรับปากเขาแล้ว ท่านแถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะดูแลทุกข์สุขพ่ีน้อง
ประชาชน  

รถสองชุดนี้ งบประมาณไม่ต่ ากว่าสามล้านบาทหรืออาจจะถูกลงเพราะราคา
รถจีนเข้ามาเยอะ และเทคโนโลยีมีมากขึ้น แต่ก็จะลดทุนงบประมาณขององค์การ
บริหารสวนต าบลบ้านตุ่นได้เยอะมากท่านไม่ต้องออกแม้แต่บาทเดียวแต่ได้
ทรัพย์สินมา 2 ชุด ตามที่ท่านนายกฯ ได้น าเรียนไป จึงขอฝากในวาระนี้ของท่าน
จะท าอะไรเพ่ือชาวบ้านบ้างเพราะเหลืออีก 2 ปี อย่าคิดว่ากาลเวลาผ่านไปช้า 
เพราะผมได้อนุมัติงบประมาณให้ท่าน 2 ครั้งแล้ว ผมก็อยู่จะเข้า 3 ปีแล้ว แต่
อาจจะเร็ววันนี้ผมจะได้ขึ้นเป็นปลัดจังหวัด  ผมว่าการที่เรามาเจอกันไม่ใช่เรื่อง
บังเอิญแต่ถือเป็นบุญวาสนา ผมได้มาอยู่อ าเภอเมืองพะเยา 4 รอบ ก็ได้เห็นผลการ
ด าเนินงานของท่านถือว่าท าได้สุดยอดมากที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องดังนี้  

1. โควิด19 ช่วยควบคุมโรคได้ ผลงานอยู่ระดับต้นๆ ของประเทศ  เพราะ
ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านหากจะพ่ึงแต่หน่วยงานราชการคงจะเป็นไปได้ยาก
เพราะมีก าลังคนเพียง 5 – 10 คน แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ 
อสม. ก านันและผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น ร่วมด้วยช่วยกัน การดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชนเราก็ท า ภายในเดือนแรกจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับต้นของประเทศ
รายงานอยู่บนโต๊ะของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้
ชมหลังจากนั้นจังหวัดอ่ืนเริ่มตื่นตัวกันและเริ่มมีผลงานตามมา แต่สิ่งที่เขาประเมิน
คือความตื่นตัวองค์ความรู้ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เมืองพะเยาสูงมาก หรือการแก้ไข 

2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกที่เรียกชาวบ้านไปท าที่อ าเภอท าให้มีเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและปริมาณคนมีมาก จึงได้กระจายอ านวยความสะดวกไปแต่ละ
ท้องที่เองจึงท าให้ช่วยลดปัญหาลงได้ถือว่าเป็นการท างานที่เพราะลดปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน 

3. การจัดท าถังขยะเปียก เมืองพะเยามีคนจ านวน  120,000 คน(ตาม
ทะเบียนราษฎร) เราท ายอด 100 เปอร์เซ็นต์ก่อนวันสุดท้ายสองวัน ซึ่งคือ
ศักยภาพเพราะรัฐบาลไทยท า MOU กับองค์กรสหประชาชาติในการลดโลกร้อน 
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แล้วใครจะขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ครัวเรือนซึ่งก็ต้องเป็นท้องถิ่นเพราะเป็นหน้าที่ 
ท่านคงเห็นแล้วว่าสามารถท าได้อย่างสุดยอดซึ่งมีศักยภาพที่ต้องขอชื่นชมในที่
ประชุมให้ท่านได้มีความภาคภูมิใจ และมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านท ามิใช่แค่
ระดับจังหวัด  

ผมได้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดจะมีคนแซวว่าอ าเภอเมืองพะเยาได้รับรางวัล
ทุกเดือน นายอ าเภอไปรับโล่รางวัล นายกไปรับโล่รางวัล ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านไป
รับโล่รางวัลในที่ประชุมระดับจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เพราะของ
ต าบลบ้านตุ่นไปรับรางวัลระดับประเทศหลายโครงการหลายกิจกรรมมากต้องชื่น
ชมสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชน
เพราะอาชีพหลักของเราคือการเกษตร เมื่อการเกษตรแน่นแล้วจะมีอะไรเข้ามาอีก
มากเพราะท่านนายกบาลจะเป็นผู้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับแหล่งน้ าโดยจัดหา
งบประมาณมาด าเนินการ เช่น ขุดลอกแหล่งน้ าและอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็น
การลดต้นทุนการผลิต โจทย์ต่อไปฝากให้คิดว่าเรามีน้ ากว๊านพะเยาแล้วและจะท า
อย่างไรให้พ่ีน้องเกษตรกรท านาได้ตลอดปี น้ าอยู่ระยะ 5 – 10 เมตรเราจะท านา
ครั้งที่สองไม่ได้ท าได้เพียงครั้งเดียวขอให้ใช้ความคิดเราจะท าอย่างไรเมื่อไม่มี
งบประมาณ แหล่งงบประมาณมีมากมายโดยมีท่านธรรมนัสเป็นผู้ผลักดันช่วยดึง
งบมาในแต่ละปีเป็นจ านวนพันหมื่นล้านบาท จนเป็นที่ตกใจว่าจังหวัดพะเยาเป็น
เพียงจังหวัดเล็ก ๆ แต่ดึงงบประมาณได้จ านวนขนาดนี้ คลังจังหวัดยังตกใจว่า
ท างานมาหลายปีไม่เคยเห็นงบประมาณแผ่นดินมาลงที่จังหวัดมากมายขนาดนี้ แต่
ยังมีโครงการที่เบิกไม่ทันต้องคืนงบประมาณไปอีกหลายร้อยล้านบาทนี่คือ
ศักยภาพที่ท่านธรรมนัสได้ท าเพ่ือคนพะเยา แล้วเราท าอะไรบ้างมิใช่เอาแต่แบมือ
ขอเขาอย่างเดียว ให้เราท าโครงการเสนอเข้าไประบุรายละเอียดเกี่ยวกับการท า
แหล่งน้ าเพ่ือให้ชาวนาท านาหรือปลูกพืชใช้น้ าน้อยตลอดทั้งปีไม่ให้ พ้ืนที่นาว่าง 
เป็นสิ่งที่ท่านต้องคิด มิใช่อยู่รับค่าตอบแทนเป็นวัน ๆ ไป มิใช่คิดท าแค่ถนนอย่าง
เดียวเพราะมิใช่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะส าเร็จเลยการคิดก็ต้องคิดวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ 
เริ่มตั้งแต่การคิดดึงน้ ากว๊านเข้าไป การขุดลอก 3 เมตร ตามที่ชลประทานบอกว่า
เก็บน้ าได้ 30-50 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นยอดตั้งแต่ปี 2482 เพราะตั้งแต่ปี 
2482 เราไม่เคยขุดลอกกว๊าน ท่านคงจะรู้ว่าช่วงที่น้ ากว๊านแห้งจนลงไปเดินได้มี
ความตื้นระดับไหน ถ้าไม่ขุดระดับน้ ากว๊านอาจจะมีเพียง 10-20 ล้านลูกบาศก์
เมตรใช้แค่ผลิตประปาแต่เรามีต้นทุนแหล่งน้ าที่หนองเล็งทราย นี่เป็นสิ่งที่ท่านต้อง
คิดโดยคิดให้เป็นระบบ เมื่อเราไม่มีงบเราก็ต้องไปขวานขวายหางบประมาณมา
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่พ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่  ที่ผมพูดมาทั้งหมดเพ่ือให้เห็นว่า
การดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหลอมรวมกันให้ได้ สุดท้ายก็เป็นประโยชน์สุขของพ่ี
น้องประชาชนถือว่าเราท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ตรงไหนที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ต้องท าอย่าไปแหก ถ้าไปแหกทะลุกลางปล้องเราจะเดือดร้อนเข้าหาตัวเราเอง ถ้า
เรามั่นใจและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก็ขอให้ท าไปเพ่ือความสุขของพ่ีน้อง
ประชาชนอย่าไปกลัวเพราะผมเองก็ไม่เคยกลัว เคยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษคนบุก
รุกกว๊านพะเยามีผู้หลักผู้ใหญ่ ประมาณ 200 กว่าคน ยังเอามาให้ได้หากเป็นญาติ
ของใครผมก็ต้องขอโทษด้วย เพราะได้ท าการเจรจาขอคืนพ้ืนที่แล้วแต่ไม่ให้  จึง
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ต้องด าเนินการตามระเบียบกฎหมายหากตัดสินว่าเป็นของชาวบ้าน รัฐไม่ต้องไป
อ้างว่าพ้ืนที่ตรงนั้น ตรงนี้ รัฐจะให้ถมที่ดินเพ่ือพัฒนาสร้างตึกแต่อย่างใด แต่ท า
เป็นที่อยู่อาศัยได้ต่อไปรัฐไม่ต้องไปอ้างแต่ถ้ารัฐไม่รับท่านก็ต้องถอย แต่หากท่าน
ติดคุกหรือคดีขาดอายุความก็เป็นเรื่องของศาล ในฐานะที่นายอ าเภอ  นายก เป็น
คนปกครองท้องที่ท่ีต้องดูแลพ้ืนที่สาธารณะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะนี่คือหน้าที่ 

 ที่ผมพูดมานี้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีหน้าที่อันไหนที่ต้องท าตามหน้าที่ตาม
กฎหมาย จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับที่มาที่ไปของรถเกี่ยวข้าว
เป็นมาอย่างไร วัตถุประสงค์หลักคือต้องการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตของพ่ีน้อง
เกษตรกรให้มากท่ีสุด  หากท้องถิ่นหรือกลุ่มต้องการจะต่อยอดโดยจัดซื้อเครื่องอัด
ฟาง ราคาประมาณ 300,000 บาท ท าการอัดฟางปีเดียวก็ได้คืนแล้ว เพราะ
ราคาก้อนละ 15 – 20 บาท หรือราคาก้อนละ 25 – 30 บาท(รวมค่าขนส่ง) นี่
คือสิ่งที่พ่ีน้องเกษตรกรต้องการจะต่อยอดและช่วยลดโลกร้อนไม่ต้องไปเผา 

ถ้ามีรถไถ 2 คันแล้ว หาก อบต.มีความคิดก็ท าโครงการไถกลบลดต้นทุนการ
ผลิตโดยออกทีวี  แผ่นพับ หรือโซเซียลมีเดีย สามารถต่อยอดได้อีกเยอะมาก 
ด าเนินการง่าย ๆ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมาย หรือสร้างปุ๋ยบ ารุงดิน  ตามศาสตร์
ของพระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอให้คิดง่าย ๆ  
อย่าคิดลึก หรือคิดเยอะ ว่าหากท่านนายกบาล บุญก้ า รับเอามาแล้วจะได้คะแนน
เสียงเพ่ิมมากขึ้น เพราะหากผลงานไม่ดีเขาก็คงไม่เลือก จึงขอฝากไว้ด้วยและ
ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาที่ได้ชี้แจ้งถึงที่มาที่ไปของรถเกี่ยว
ข้าว  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นซักถาม 

นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น ทุกท่าน ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะ
ได้เครื่องจักรกลเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านตุ่น ตามที่นายอ าเภอเมืองพะเยาได้
แจ้งไปแล้วเมื่อข้างต้นเพ่ือเป็นการลดต้นทุนให้แก่พ่ีน้องเกษตรกร แต่ผมก็มีความ
กังวลดังนี้ 

1. หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น(อบต.) มีมติรับโอนครุภัณฑ์
เหล่านี้ และทาง อบต.ต้องลงเลขครุภัณฑ์ และติดตราประจ า อบต.บ้านตุ่น 
และหากท า MOU ให้แก่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่น ารถเหล่านี้ไปใช้ภายหลัง
ต่อมาเกิดมีการร้องเรียนว่าทาง อบต.บ้านตุ่นน าครุภัณฑ์เหล่านี้ ไปรับจ้าง
กลุ่มพ่ีน้องเกษตรกรเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรหากมีข้อร้องเรียนกรณีเช่นนี้  

2. ผมได้ติดตามฐานะความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มเกษตรนาแปลง
ใหญ่ต าบลบ้านตุ่น ยกตัวอย่าง กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ยืมรถไปใช้ภายใน 
3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 และมีการรับจ้างเกี่ยวข้าวให้แก่กลุ่มพี่น้องเกษตรกร
อย่างน้อยสุดไร่ละ 600 บาท ผมคิดราคาต่ าสุดรถเกี่ยวข้าวได้วันละ 10 ไร่
(ซึ่งอาจจะมากกว่านี้จะได้จ านวน 6 วัน) หากเป็น 2 คันจะได้เงินจ านวน 
12,000 บาท หากคิด 10 วันจะได้เงินจ านวน 120,000 บาท(หรือ
อาจจะมากกว่านี ้)   แต่ปรากฏว่ารายงานทางการเงินของกลุ ่มเกษตรนา
แปลงใหญ่ สมาชิกกลุ่มคงไม่ทราบความเคลื่อนไหวเพราะไม่มีการชี้แจงให้
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สมาชิกได้รับทราบ ผมจึงมีความมั่นใจว่าหากกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่รับ
ครุภัณฑ์เหล่านี้ไว้แล้วเขาจะสามารถด าเนินการและดูแลรักษาได้หรือไม่ จึง
สอบถามด้วยความเป็นห่วง ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณส าหรับข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ขอเชิญท่าน
นายก อบต.หรือท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ 

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่เคารพ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนดังนี้ 

1. ก่อนอ่ืนท่านต้องดูหน้าที่ของท่านก่อนว่าท่านมีหน้าที่ หรือมีอ านาจใน
การก ากับหรือดูแลกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่หรือไม่  ถ้ามีหน้าที่หรืออยากมี
ส่วนร่วม การไปก ากับเขาคงท าไม่ได้เพราะว่าทางกลุ่มเกษตรฯ ตั้งขึ้นด้ว ย
ตัวของเขาเองแต่จะใช้อ านาจของสมาชิกกลุ่มเกษตรฯ สอบถามได้ว่าภายใน 
2 – 3 ปี ที่ผ่านมาที่น ารถรับจ้างเกี่ยวข้าว มีพี่น้องกลุ่มเกษตรฯ เห็นด้วย
หรือไม่ และเงินส่วนนี้อยู่ที่ไหน อย่างไร ขอให้ท่านไปถามได้แต่ถ้าท่านมา
พูดลับหลัง คิดเอง เดาเอง ภายในกลุ่มสภาฯ ของท่าน ท่ านท าไม่ถูก ท่าน
ต้องดูอ านาจหน้าที่ว่ามีอ านาจก ากับกลุ่มเกษตรฯ อย่างไร  สิ่งที่ท่านคาดว่า
กลุ่มเขาได้ผลประโยชน์เป็นเรื่องของกลุ่มเกษตรฯ 

2.  หากกลุ่มเกษตรฯ น ารถมาแล้วไม่มีเงินบ ารุง ดูแล รักษา แล้วใครจะ
ดูแลรถ ก็เหมือนกับการบริหารกิจการน้ าประปาหมู่บ้าน ซึ่งเราก็ต้องเก็บค่า
น้ าตามมาตรน้ าที่ใช้ไป แต่ราคาก็ก าหนดเองว่าจะเก็บหน่วยละกี่บาท ถ้าใช้
ระบบประปาป๊อกแท้งค์จากเดิมราคาหน่วยละ 5 บาท ก็อาจจะเก็บหน่วย
ละ 7 บาท เพราะราคาค่าไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น การเก็บค่ารถเกี่ยวข้าวก็เช่นกัน
ถ้าหากสมาชิกกลุ่มบอกว่าถ้าเก็บค่าเกี ่ยวข้าวทั่วไปจากไร่ละ 600 บาท 
อาจจะลดเหลือไร่ละ 550 บาท เพราะว่าค่าจ้างบ ารุง เรา ไม่มี  ค่าจ้าง
คนขับรถไม่มีหรือใช้กลุ่มอะไรต่าง ๆ ค่าน้ ามันกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ต้อง
คุยกันว่าเอาไปรับจ้างหรือไม่ หรือเอาไปลดต้นทุนการผลิตอย่างไร   เราอย่า
ไปคิดว่าเขาได้รถมาแล้วชาวบ้านไม่ต้องจ่ายเลย น้ ามันใครจ่าย ค่าคนขับ
ใครจ่าย เช่นนี้เราต้องคิดให้เป็นระบบ คิดให้เกิดตามข้อเท็จจริง ว่าเป็น
อย่างไร  

ผมอยากให้สภาแห่งนี้เข้าไปคุยกับกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ท่านใดเป็น
สมาชิกกลุ ่มขอให้คุยกันว่าแต่ละปีที ่ท่านด าเนินการมาเป็นอย่างไรบ้าง 
ชาวบ้านได้ประโยชน์อะไร อย่างไร ขอให้พูดคุยกันเช่นนี้ไม่ควรพูดนินทา
โดยใช้เวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นินทากลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ผมไม่เคยท า
เพราะหากใครท าผิดผมจะเรียกมาตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้กระท าผิดมา
พูดต่อหน้าผมโดยไม่ถือว่าเป็นทางการ หากเป็นทางการจะท าเป็นหนั งสือ
ชี้แจง 

หากหลังจากเลิกประชุมวันนี้แล้ว ทางสภายังค้างคาใจอยู ่ขอให้ใช้มติ
สภาขอให้นายก อบต.หรือประธานสภาฯ ท าหนังสือถึงกลุ่มเกษตรนาแปลง
ใหญ่ว่าที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ ท างานกันอย่างไร เงินอยู่ไหน อย่างไร หากเขา
ต้องการชี้แจงให้สภาทราบเขาจะเข้ามาชี้แจงเอง แต่หากเขาคิดว่าสภาฯ ไม่
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มีอ านาจก ากับ ดูแล หรือตรวจสอบเขาก็มีสิทธิ์ที ่ไม่เข้ามาชี้แจง  แต่หาก
ท่านต้องการทราบอีกก็ให้ท าหนังสือเชิญให้มาชี้แจงต่อที่ประชุมสภา นี่คือ
การท างานที ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ท่านต้องใช้ความคิดว่าหาก
ต้องการให้ใครมาชี ้แจงต่อที ่ประชุมสภาอันทรงเกียร ติตามระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินท่านต้องท าหนังสือชี้แจง 

ถ้าจะถามเช่นนี ้ ผมเห็นว่าต้องเชิญ นายสวัสดิ ์ ปานา ประธานกลุ ่ม
เกษตรนาแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุมด้วย  ถ้าจะให้ผมเชิญผมไม่มีอ านาจ  ให้
สภาท าหนังสือเชิญประชุมเองเพราะเป็นอ านาจของท่าน  

ในการนี้จะขอชี้แจงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมานี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไปที่อ าเภอว่าเมื่อรถเข้ามาแล้วมีเรื่องร้องเรียนกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่
ว่ามีความเดือดร้อน มีการทุจริต หรือไม่อย่างไร นั้น ขอตอบว่าไม่มี มีแต่
ผลบวก เกษตรกรขายข้าวได้น้ าหนัก ข้าวไม่ร่วง และยั งมีการช่วยเหลือ
สังคมตามที่ผมแจ้งไปเมื่อข้างต้นโดยเมื่อเสร็จสิ้นฤดูแล้วและน ารถไปคืน 
กลุ่มฯ จะมอบข้าวปลือก จ านวน 30 กระสอบ มอบเงินบ ารุงการศึกษา 
จ านวน 10,000 บาท ซึ ่งได้ท ามาแล้ว 2 ปี  นี ่คือผลงานที่กลุ ่มฯ ได้ท า  
ขอให้คิดดูว่าประธานกลุ่มฯ (นายสวัสดิ์ ปานา) ได้น าข้าวเปลือกของส่วนตัว
ไปหรือไม่ เพราะได้มาจากชาวบ้านที่ต้องการท าบุญ เพราะมีเงินคงเหลือ จึง
อยากบริจาค นี่คือสิ่งที่ดีผมรับทราบในมิตินี้แต่มิติในทางร้ายยังไม่มีหนังสือ
ร้องเรียน ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ แต่ผมขอ
สอบถามท่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวเมื่อรับโอนแล้ว 

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่เคารพ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงว่าเรื่องการรับโอน อบต.ต้องส่งผ่านไปให้กลุ่มฯ ทาง
เขาจะไปท าอย่างไรก็เป็นอ านาจของเขา เพราะว่า อบต.เป็นเพียงหน่วยงาน
ราชการที่รับโอน ถ้าจะติดทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บ้านตุ่นก็สามารถ
ด าเนินการได้แต่จะมอบให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่บ ารุง ดูแล รักษา และ
ใช้ประโยชน์ หากพบการกระท าผิดให้แจ้งไปที่ อบต.บ้านตุ่น  หรือจะติด
สติ๊กเกอร์ก็สามารถท าได้ท าอะไรก็ได้หากคิดว่าท่านจะก ากับตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด แต่หากเอารถไปแล้วรับจ้างท่านต้องคิดกับเขาว่า
เมื่อเอารถไปแล้วใครเป็นคนขับหากเกิดการเฉี่ยวชน  ใครจะเป็นคนบ ารุง 
ดูแล รักษา ต้องให้คิดเรื่องการบริหารจัดการเมื่อโอนไปแล้ว หรือท า MOU 
ให้กลุ่มฯ ใช้ประโยชน์ไปแล้วและท าให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหาย หาก อบต.
มีอ านาจหน้าที ่ตรงไหนก ากับ ดูแล เขาได้ขอให้เป็นไปตามนั ้น แต่มิต้อง
ก าหนดกฎเกณฑ์ให้เขาท าเช่นนั้น เช่นนี้ แต่ต้องคุยกับกลุ่มเกษตรนาแปลง
ใหญ่ว่าเมื่อได้รถไปแล้วจะใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งเป็นมติของกลุ่มมิใช่ของ
ผู้ใดผู้หนึ่งต้องลองศึกษาดู ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญ
สมาชิกสภา อบต.ซักถาม 
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นายธีรศักดิ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา 
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา ก านันต าบลบ้านตุ่น สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธีรศักดิ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอ
สอบถามว่าหาก อบต.บ้านตุ่น รับโอนเป็นทรัพย์สินแล้ว และมอบให้กลุ่ม
เกษตรนาแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเพื่อน าไปรับจ้าง จึง มี
ความกังวลเป็นห่วงว่าจะมีความผิดหรือไม่ ยกตัวอย่าง รถกระเช้าไฟฟ้าของ 
อบต.ยังไม่อาจจะตัดไม้ในบ้านของชาวบ้านได้หากมิใช่ที่สาธารณะ ข้างถนน 
เป็นต้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญนายอ าเภอเมืองพะเยาตอบข้อซักถามครับ  
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่เคารพ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ค าว่ารับจ้าง กับค่าน้ ามันและค่าจ้างคนขับ จะมีความเหมือนกัน 
แต่ถ้าเอารถไว้ที่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่แล้ว ยกตัวอย่าง หาก นาย ก.จะเก่ียวข้าว 
นาย ก.ต้องหาคนขับรถมาเอง เติมน้ ามันเอง และคนต่อ ๆ ไปก็ท าเช่นกัน ถามว่า
ใครจะเป็นคนบ ารุง รักษา เช่นนี้ต้องสอบถามกับกลุ่ม ฯ หรือการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้านซึ่งต่างคนต่างใช้แต่เกิดท่อแตกใครจะเป็นคนซ่อม 

ในการนี้จึงขอให้ท่านคิดถึงความเข้มแข็งของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ า  กลุ่ม
เกษตรนาแปลงใหญ่ ในเรื่องการรับจ้างเป็นการกล่าวอ้าง ท่านต้องคิดว่าสมมุติว่า
ท่านเป็นประธานกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ รับทรัพย์สินตรงนี้มาท่านจะท าอย่างไร
ให้รถได้เคลื่อนไปข้างหน้าออกไปเกี่ยวข้าวให้พ่ีน้องเกษตรกรได้ ท่านต้องจ้าง
คนขับ  ท่านต้องอัดจาระบี  ท่านต้องเปลี่ยนสายพาน ท่านต้องเติมน้ ามัน  ถ้า
คนขับไม่เชี่ยวชาญการขับรถไปชนคันนา หรือปีนโดยไม่ดูความสมดุลรถ รถเอียง 
ติดโคลนหล่ม หากพังขึ้นมาใครจะเป็นผู้ซ่อมแซม ขอให้ลองคิดดูว่าเราจะบริหาร
จัดการอย่างไรให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ท าได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ใช่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะไปด าเนินกิจการเอง องค์กรท่านเพียงแค่เป็นหน่วยรับโอนแต่
ผู้ใช้ประโยชน์คือกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่  ความรับผิดของท่านไม่มีแม้แต่น้อยนิด
เพราะท่านเซ็นมอบให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่น าไปใช้แล้ว ก็เหมือนกันที่เขาท า
มาทุกครั้งทุกปี ท่านลองพิจารณาดูว่ารถเป็นทรัพย์สินของทางราชการและยืมมา
ให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่เกี่ยวข้าว ทางกลุ่มฯ จะบอกว่าก่อนน ารถออกไปใช้
ต้องอัดจาระบี เปลี่ยนสายพานทุกครั้ง คนขับรถก็ต้องจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่ง
ปัจจุบันนี้เป็นคนในพ้ืนถิ่นแต่ก่อนนั้นต้องจ้างคนจังหวัดพิจิตรมาขับให้ ซึ่งเขาคิด
ชั่วโมงละเท่าไหร่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเกษตรฯ คงทราบ แต่ปัจจุบันนี้พ่ีน้องเกษตรกร
คนในพ้ืนถิ่นก็มีความเชี่ยวชาญในการขับรถและมีความเชี่ยวชาญที่จะใช้ทรัพย์สิน
ของรัฐให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์ที่สุด ก็เหมือนกันถ้าท่านเกรงว่าจะผิดแล้วตอนนี้
ใครผิด ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หรือนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการวิทยาลัย
เกษตร ที่ให้ยืมรถมา ก็เหมือนกันคิดเหมือนกันง่าย ๆ  ตอนนี้ทรัพย์สินยังเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ หน่วยบริหารจัดการก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หน่วย
บ ารุงรักษาคือวิทยาลัยเกษตร แต่ความจริงคือทรัพย์สินยังไม่ได้โอนมาให้จังหวัด
พะเยายังเป็นทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
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เชียงรายเป็นเจ้าของอยู่ตามกฎหมาย แต่ท าไมเวลาเรายืมมาถึงไม่ผิดขอให้ลองคิด
ดู ขอขอบคุณ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ซักถามครับ 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยาที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมยังมีข้อสงสัยหลายประการและยังไม่เข้าใจ ดังนี้ 

1. ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลรับโอนมาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของ
สภา อบต.ในครั้งนี้ และทรัพย์สินเป็นของหน่วยงานของรัฐแล้วการให้ยืมทรัพย์สิน
ต้องเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐหรือไม่  

2. สมาชิกในกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่สามารถยืมได้ทุกคนหรือไม่ หรือจ ากัด
ให้ยืมเฉพาะกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่เท่านั้น เกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เข้ากลุ่ม
เกษตรนาแปลงใหญ่จะยืมได้หรือไม่   

3. เมื่อยืมได้แล้วผู้ยืมจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง ค่าจ้างอื่น ๆ อย่างไร ถ้า
รับโอนมาแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเรียกเก็บเงินจากชาวนาที่
มิใช่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ได้หรือไม่ 

4. เกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นที ่ต าบล ถือว่า เกษตรกรทุกคนเป็น
สมาชิกหรือไม่ หรือต้องให้เกษตรกรสมัครเข้ากลุ่ม  

5. ปัจจุบันนี ้กลุ ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ได้จดทะเบียนเป็น  หจก.หาก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ยืมทรัพย์สินจะถือว่าเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชน
หรือไม่ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ขอเชิญท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาตอบข้อ
ซักถามครับ  

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่เคารพ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมก็ไม่ทราบว่ากลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ได้จดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดแล้ว ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเติมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยกระดับขึ้นไป เหมือนดังเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เสริม
ความเข้มแข็ง จะขอตอบว่าเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ หาก 
อบต.รับโอนทรัพย์สินมาแล้วเราก็โอนให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ดูแล ดังที่ผมได้
น าเรียนเมื่อข้างต้น แม้แต่รถไถหาก อบต.จะใช้ก็ต้องท าหนังสือยืมจากกลุ่มเกษตร
นาแปลงใหญ่ 

กรณีเดียวกัน ถ้าเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่หากจะใช้รถ
เกี่ยวข้าวก็ต้องขอยืมขอใช้รถเกี่ยวข้าวที่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ตามแต่เง่ือนไขที่
กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ก าหนด 

ถ้าหาก อบต.เห็นว่าจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ อบต.ก็ต้องท าเรื่องยืมกับกลุ่ม
เกษตรนาแปลงใหญ่ อบต.จะเป็นผู้รับผิดชอบและส่งมอบรถให้บุคคลนั้น ๆ ไป แต่
ระหว่างที่ยืมเกิดความสูญเสีย อบต.ต้องรับผิดชอบ แล้วหากน าไปให้เกษตรกรแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับ อบต. ตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ที่จะไปรับจ้าง หรือท า
กิจการเกี่ยวกับการรับจ้าง ต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในกลุ่มหรือ อบต.จะจ้าง
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คนขับรถมาขับเอง จะให้ใครเติมน้ ามันก็เป็นอีกเรื่องที่ อบต.จะต้องตัดสินอยู่ใน
ดุลยพินิจของนายก อบต. 

กรณีการโอนทรัพย์สินของรัฐต้องเป็นระหว่างหน่วยงานของรัฐ การโอนถือว่า
เป็นการโอนให้เป็นทรัพย์สมบัติ การยืมใช้เป็นอ านาจของ อบต.ที่สามารถกระท า
ได้ให้กับกลุ่มเกษตรฯ โดยมีหนังสือเป็นหลักฐาน เหมือนการส่งมอบทรัพย์สินให้
กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ า  กลุ่มเกษตร เป็นต้น ให้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ อบต.ก็
มิได้มอบให้ขาดเสียทีเดียวโดย อบต.ยังมีอ านาจก ากับ ดูแล ว่ารถนั้น ๆ ยังอยู่
ครบถ้วนหรือไม่ หากกลุ่มเกษตรฯ น าไปขาย หรือสูญหายหรือเสียแล้วไม่ซ่อม
ก่อนที่งานพัสดุจะคิดค่าเสื่อมสภาพ และยังอยู่ในสภาพดีใช้ประโยชน์ได้ อบต.ก็
ต้องท าหนังสือทุกไตรมาสส่งให้กลุ่มเกษตรฯ รายงานความพร้อมใช้ของทรัพย์สิน
นั้น ๆ เช่น ยังสามารถใช้ไดห้รือไม ่อย่างไร เป็นต้น  หากทางกลุ่มเกษตรฯ รายงาน
ว่ามีความเสียหาย อบต.จะต้องมีหนังสือสอบถามถึงสาเหตุความเสียหาย หรือทาง
กลุ่มฯ ไม่บ ารุง ดูแล รักษา ถือว่าละเลย  เพราะต้องเป็นหน้าที่ของกลุ่มฯ ที่ต้อง
ดูแล ถ้ากลุ่มฯ ปัดความรับผิดชอบก็ต้องด าเนินคดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินของหลวง รวมถึงรถของหลวงทุกคันถ้าหากมีผู้ ใด
น าไปใช้ส่วนตัวที่มิใช่งานทางราชการถือว่าผิดกฎหมาย  กรณีตัวอย่าง มีนายก 
อบต.เทิดไท ได้น ารถหลวงไปใช้ในลักษณะส่วนตัวและมีผู้ร้องเรียนไปที่ ปปช. ทุก
เวลาทุกวินาทีที่รถจะวิ่งผ่านด่านถ้ าปลาจะมีกล้องติดอยู่จึงเห็นอยู่ตลอดว่าน ารถ
หลวงไปใช้จริงเพราะมีการบันทึกช่วงเวลานั้น ๆ  

ในการนี้ ขอให้ อบต.พิจารณาเป็นแต่ละกรณี หาก อบต.จะน ามาเก็บไว้เพ่ือให้
ผู้หนึ่งผู้ใดน าไปใช้ อบต.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ถ้าโอนให้กลุ่มเกษตรนาแปลง
ใหญ่แล้ว อบต.ไม่ต้องรับผิดชอบแม้แต่บาทเดียว ทุกท่านคงเข้าใจดีแล้วเพราะผม
ชี้แจงอย่างชัดเจน  

ถ้าหากมีเกษตรกรคนใดคนหนึ่งเวลาเขามีการตั้งกลุ่มกัน ที่จัดตั้งตามศาสตร์
ของพระราชาของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ 9  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกัน 
เช่น กลุ่มการผลิต กลุ่มเกษตรสหกรณ์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถต่อรองราคากับ
พ่อค้าคนกลาง และเขาไม่เข้าร่วมกลุ่มอ่ืนใดเลย  หากเขามีความต้องการอยากได้
รถเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวของตนเอง  หาก อบต.ต้องการช่วย อบต.ก็ต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าจ้างคนขับรถ ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรักษา เป็นต้น 

การตรวจสอบสภาพก่อนรับและหลังส่งคืน ขอให้ท าอย่างโปร่งใส ตั้งแต่การรับ
โอนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือจังหวัดพะเยา มีสภาพเป็นอย่างไร ให้
บันทึกไว้ การส่งมอบต่อให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ให้บันทึกไว้ โดยมีการลงนาม
ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ถ้าจะยืมจากกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ก็ต้องท า
บันทึก มิใช่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต.จะน ามาใช้เลยไม่อาจจะกระท าได้  ความ
รับผิดของทรัพย์สินนั้น ๆ เมื่อให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ไปแล้วทางกลุ่มเกษตรฯ 
ต้องรับผิดชอบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

ในการประชุมครั้งนี้ให้เก็บบันทึกค าพูดไว้เป็นซีดีเก็บไว้ ถึงแม้เวลาจะผ่านไป 
10 – 20 ปี ยังเป็นความจริงอยู่ ค าพูดทุกค าพูดของผม ณ วันนี้ก็ยังเป็นความจริง
อยู่ขอให้เก็บไว้ อย่าใช้แค่มติที่ประชุมเพราะว่ามติที่ประชุมถ้าเป็นรายงานการ
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ประชุมก็สามารถตัดตอนได้ บันทึกการประชุมต้องมีทุกค า ต้องดูที่หัวบันทึกการ
ประชุม หากเขียนเป็นรายงานการประชุมจะสามารถตัดทอนเอาแต่ใจความส าคัญ 
แต่บันทึกการประชุมต้องเป็นทุกค าพูด ขอให้ฝ่ายเลขาเข้าใจด้วยจะได้สบายใจกัน
ทุกฝ่ายว่าในวันที่นายอ าเภอมาชี้แจง ณ วันนี้เป็นอย่างนี้ อีก 1 - 10 ปี ข้างหน้า
นายอ าเภอจะไม่รับผิดชอบมิใช่เช่นนั้น ขอให้เป็นบันทึกการประชุมขอให้เข้าใจไว้
ด้วย ถ้าเป็นรายงานการประชุมจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าสมาชิกสภาท่านใดกลัว
อย่างนั้น อย่างนี้ หากเขาอัดเทปไว้ควรบันทึกลงในแผ่นเก็บไว้ อีก 15 - 20 ปี
ข้างหน้า หากมีผู้ใดร้องเรียนขอให้น าบันทึกนี้มาเปิดและเรียกนายอ าเภอมา ซึ่ง
ตอนนั้นผมอาจจะเกษียณไปแล้วแต่ผมก็ยินดีที่จะมา สิ่งที่ผมรับราชการมาทุกวัน
ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2539 ยังผูกพันผมจนกว่าผมจะตายซึ่งยังไม่เห็นมีอะไรที่มา
กระทบกระเทือนกับอนาคตราชการของผมเพราะผมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน ไม่มีใครท าอะไรได้ คุณจะร้องเรียนผมไปถึงประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธาน ปปช., เรียน มท.1 และอ่ืน ๆ ก็ไม่เห็น ทุกอย่างก็จบ 
เพราะผมไม่เคยท าผิดกฎหมายแต่ถ้าท าผิดกฎหมายอย่างไรก็ไม่รอด ก็ขอน าเรียน
ให้ที่ประชุมได้รับทราบกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ถ้า อบต.
จะใช้ อบต.จะต้องรับผิดชอบ ท่านมีศักยภาพหรือไม่ แต่ถ้าโอนไปให้กลุ่มเกษตร
นาแปลงใหญ่ใช้ประโยชน์ท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการแต่ท่าน
ก็ยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินของรัฐแม้แต่บาทเดียวตกน้ าไม่ไหลตกไฟ
ไม่ไหม้ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ซักถามครับ 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยาที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมขอสอบถามท่านนายอ าเภอเมืองพะเยา  ว่าปัจจุบันนี ้กลุ ่มเกษตรนา
แปลงใหญ่ได้จดทะเบียนเป็น หจก.แล้ว เขาจะยืมทรัพย์สินจะใช้ชื ่อกลุ ่ม
เกษตรนาแปลงใหญ่ หรือใช้รูปแบบ หจก.นาแปลงใหญ่  และจะถือว่า หจก.จะ
เป็นเอกชนหรือไม่ และหาก อบต.ให้ยืมทรัพย์สินจะท าผิดหรือไม่เพราะมิใช่
หน่วยงานของรัฐเพราะถือว่าเป็นเอกชน 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  และขอเชิญท่านนายอ าเภอเมือง
พะเยาตอบข้อซักถามครับ 

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  หจก.เป็นการ
ยกระดับจากรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อ
ด าเนินการของกลุ ่มเกษตรกรให้ไปในลักษณะที ่หาผลประโยชน์ เหมือน
ดังเช่น การบินไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ก็ต้องเข้าตลาด
หลักทรัพย์ หรือธนาคารกรุงไทย ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ก็ยังเป็นของรัฐอยู่ จึง
ขอยืนยันว่าเป็นการยกระดับจากกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเป็น หจก. ต่อไปก็เป็นบริษัทจ ากัด ถ้าเก่งมากก็เข้าตลาด
หลักทรัพย์ ถ้ายังไม่เก่งก็อยู่แบบนี้ ขอน าเรียนให้ทราบ 
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ า เภอเมืองพะเยาที ่ได ้ตอบข้อซักถามครับ ขอ
สอบถามท่านนายก อบต.ว่าขณะนี้ทางกลุ่มได้จดทะเบียนเป็น หจก.แล้วหรือไม่ 

นายบาล บุญก้ า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขณะนี ้ทางกลุ ่มแกษตรฯ ได้จดทะเบียนเป็น หจก.แล้ว  ซึ ่ง เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งความจริง
แล้วก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเป็นเพียงการยกระดับ
เท่านั้น จึงขอน าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายก อบต. และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถามครับ  
นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน โดยเฉพาะข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ซึ่งสมาชิกสภาฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่มีความเข้าใจกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กรณีหากสภาฯ มีมติรับโอนทรัพย์สินแล้วต่อไปจะมีผลกระทบต่อสมาชิกสภาฯ 
หรือไม่ อย่างไร ผมจึงขอเรียนสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านปลัด 
อบต. ช่วยน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย เพ่ือให้สมาชิก
สภาฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 และขอเชิญท่านปลัด อบต.
ชี้แจงครับ 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต./ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
การที่สภาฯ มีมติรับโอนทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทุกท่านได้รับทราบอยู่
แล้ว ตลอดจนการรับโอนทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านตุ่น การพิจารณาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่
ต าบลบ้านตุ่นยืมไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มฯ และเพ่ิงรับทราบในที่ประชุมแห่งนี้
ว่าบัดนี้ได้ยกฐานะเป็น หจก.แล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

มาตรา 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ จะกระท ามิได้ 

ข้อ 212  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการ
ซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย 
      ในกรณีที่พัสดุเกิดความช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้
กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 207 กรณีหน่วยงานของรัฐจะให้ยืม
พัสดุไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น แต่ผมก็ไม่แน่ใจ
ว่ากลุ่มวิสาหกิจนาแปลงใหญ่ซึ่งได้จดทะเบียนเป็น หจก.ไปแล้ว ถือว่าจะ
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น าไปใช้ในงานราชการหรือไม่ ถ้า เป็นงานราชการก็ยืมไปใช้ได้แต่หากไม่ใช่
งานราชการก็ไม่สามารถให้ยืมได้  จึงขอน าเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านปลัด อบต. และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม ขอ
เชิญท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยาชี้แจง ครับ 

นายพิชัย ช านาญยา 
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา  ที่เคารพ สมาชิกสภา 
อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การยืมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
ราชการ ด้วยมีหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ 028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2561 เป็นหนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยว่า การที่กลุ่มจังหวัดจะ
โอนพัสดุที่ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไปให้กลุ่มเกษตรกรยืม ซึ่งกลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์เขาได้ตอบข้อหารือว่า กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ซึ่งมิใช่
ส่วนราชการยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ในโครงการที่รัฐบาลต้องการสร้างความแข็งและ
ยั่งยืนและเน้นลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร์ และเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านั้น โดยการยืมครุภัณฑ์ที่ได้จัดหา
โดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งหากการให้ยืมดังกล่าวเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการก็สามารถท าได้   แต่ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 208, 209 
และข้อ 211 กล่าวคือต้องมีการบันทึกยืม การส่งคืน สรุปว่าสามารถให้กลุ่ม
เกษตรฯ ยืมพัสดุได้ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา และขอเชิญนายอ าเภอเมือง
พะเยาชี้แจง ครับ 

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่เคารพ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมคิดว่าปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุมไม่
เสร็จสิ้นกระบวนความของระเบียบกฎหมาย เพราะกั๊ก ชอบตัดทอน สิ่งที่
เป็นไปตามกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบเป็นการกระท าที ่ไม่เหมาะไม่
ควรอย่างยิ่ง ผมต้องต าหนิในฐานะที่ผมเป็นนายอ าเภอ มีอ านาจดูแล ก ากับ 
การบริหารราชการแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล
ต าบล ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพราะระเบียบกฎหมาย
ต้องพูดให้ชัดเจนอย่าตัดทอน ถ้าตัดทอนแล้วความหมายจะผิดไปเลย ทุก
คนก็ทราบกันดีว่าแม้แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8,9 ท่าน ยังมีความเห็นไม่
เหมือนกัน แต่ทุกคนที่มีความเห็นไม่เห็นไม่เหมือนกันต้องท าค าวินิจฉัย
ส่วนตัวประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทุกคนได้รับรู้ รับทราบ เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาทุกคนจะได้รับรู้รับทราบว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคน
ไหน หรือ ปปช.คนไหน ตัดสินอย่างไร 

กรณีนี้ก็เช่นกันเมื่อท่านชี้แจงตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว ท่าน
ต้องให้เสร็จสิ้นกระบวนความว่าคณะกรรมการวินิจฉัยซึ่งมีอ านาจตั ดสิน 
หรือตีความระเบียบอย่างไร ตามที่ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยาได้น าเรียนถ้า
วันนี้ท่านท้องถิ่นฯ ไม่มาช่วยผมชี้แจงในที่ประชุม  ผมก็ไม่รู้ว่ามีหนังสือฉบับ
นี้ ก็เหมือนกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทุกระเบียบเขาจะเขียนไว้
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ชัดเจนว่าหากมีข้อขัดแย้งในระเบียบค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด ข้อความตามกฎหมายต้อง
เป็นแบบนี้ ทุกอย่างระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กล่าวอ้าง แม้แต่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกคนก็ยังมีความเห็นที่ต่างกัน  แต่คน
ที ่ม ีหน ้าที ่ต ัดส ินหร ือว ิน ิจฉ ัยชี ้ขา ด เป็นที ่สิ ้นส ุดก็ค ือศาลร ัฐธรรมนูญ  ก็
เหมือนกันในพระราชบัญญัติซึ ่ง เป็นกฎหมายระดับรองก็จะเขียนว่า ค า
วินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเป็นที่สุด 
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารให้ถือเป็น
ที่สุด ถ้าไม่มีเขียนก็มีศาลปกครองเป็นองค์กรสุดท้ายที่ตัดสินถึงที่สุดเป็นต้น 
ก็ขอฝากการชี้แจงในที่ประชุมขอให้ใช้ระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ
ซึ ่งมีอ านาจ เทียบเท่ากฎหมายนั ้น  หรือเป็นค าว ิน ิจฉัยขององค์กรตาม
ระเบียบกฎหมายนั้น ๆ หรือเป็นค าวินิจฉัยขององค์กรตามระเบียบกฎหมาย
นั้นๆ มาพูดคุยในที่ประชุมด้วย ขอฝากท่านปลัดเพราะท่านมีหน้าที่ควบคุม
หรือชี ้แจงตามระเบียบกฎหมายให้ชี ้แจงสิ ้นสุด  อย่าอ่านแบบตัดทอน 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเมืองพะเยา และขอเชิญปลัด อบต. ครับ  
นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต./ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กรณีที่ได้น าเรียนข้อระเบียบ คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบข้อนี้ก็ได้ผ่านการ
วิน ิจฉัยจากคณะกรรมการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามหนังสือ กค (กวจ) 
0405.4/ 47773 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 (ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด) เรื่อง ข้อ
หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผมขออ่านหนังสือฉบับนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ
ว่ามิได้ตัดทอนข้อความอ่ืนใด ขอน าเรียนว่าจะอ่านให้จบ ดังนี้ เรียน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/06042 
ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงข้อหารือดังนี้ 

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ4(3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ   

ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

อย่างไรก็ดี  เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิแก่ 
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไข



22 
 

วิสามัญ สมัย 2 ครั้ง 1_15 ธ.ค.2565 

หรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย  ซึ่งการ
พิจารณางบประมาณของ อปท. เป ็นอ านาจของสภาท้องถิ ่น จ ึง ม ีความ
จ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เรื่องดังกล่าว จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 

2. ความหมายของค าว่า งานก่อสร้าง จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
3. กรณีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ที่จะดัดแปลง

พัสดุ เช่น ดัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกแบบเปิดข้าง เพ่ือน ามาให้บริการ
ประชาชนในด้านอื่น ๆ จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร 

4. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคาโดยวิธีสอบราคา ได้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลาย
ราย จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร 

5. กรณีการพิจารณาโทษเป็นผู้ทิ้งงานที่มีพฤติการณ์อันมีลักษณะเป็นการทิ้ง
งานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะมี
แนวทางปฏิบัติอย่างไร และอ านาจในการพิจารณาสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานเป็น
ของผู้ใด 

6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะมีแนวทางการตรวจสอบ
คุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และงานก่อสร้างลักษณะใดที่บังคับให้
ต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง
จะต้องมีคุณลักษณะใด 

๗. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 

8. การเบิกจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
๙. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ในราชการ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
๑๐. กรณีท่ี อปท. มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์เก่า จะมีแนวทางปฏิบัติ

อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
...ฯ...๙. กรณีข้อหารือ ๙ (การยืมพัสดุ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้

ก าหนดเรื่องการยืมไว้ดังนี้ 
ข้อ ๒๐๗ ก าหนดว่า "การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้"  
ผมก็เลยมีความเห็นว่ากรณีตามข้อ 207 นี้ ไม่ทราบว่าการที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านตุ่นเมื่อรับโอนครุภัณฑ์มาแล้วและมอบให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ 
ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรและยกฐานะขึ้นเป็น หจก. จะเข้าข่ายการน าใช้ในงาน
ราชการหรือไม่ ผมจะไม่ขอฟันธงว่าใช่ หรือมิใช่งานราชการ ผมไม่สามารถวินิจฉัย
ได้ว่าน าไปใช้งานราชการหรือไม่ครับ ขอน าเรียนให้ทุกท่านทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ และขอเชิญท่านนายอ าเภอเมืองพะเยา 
ครับ 
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ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่เคารพ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ท่านปลัดก็ยังเหมือนเดิมคืออ่านไม่จบ ขอให้ท่านอ่านวรรค
ท้าย ตามท่านบอกว่าจะอ่านให้จบทุกตัวอักษรท่านยังอ่านไม่จบ ขอให้อ่าน
วรรคท้ายให้ที่ประชุมได้ทราบมีหรือไม่ หากไม่มีผมจะได้อ่านให้ฟัง ดังนี้ 

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความ
ประสงค์ให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คือ หจก. บริษัทจ ากัด วิสาหกิจ
ชุมชน(ถือว่าเป็นนิติบุคคล) หรือบุคคลธรรมดา คือ บุคคลทั่วไป เกษตรกร แต่มิใช่
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยการให้ยืมพัสดุที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือ
น าพัสดุไปใช้ในกิจการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ก็สามารถกระท าได้ อย่างไร
ก็ตาม หากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐๘ ข้อ ๒๐๙ และ ข้อ ๒๑๑  

หนังสือลงนามโดย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมวินิจฉัย  

การชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งถือเป็นองค์กรที่ เกียรติศักดิ์สูง ข้อมูลทุก
อย่างต้องเกิดจากข้อเท็จจริงมิใช่ตัดต่อ ตัดทอน  ต้องเป็นหนังสือที่เป็นจริง 
ถ้าท่านอ่านแบบนั้นคือท่านแถลงข้อความเป็นเท็จต่อที่ประชุมสภาฯ อันทรง
เกียรติแห่งนี้ ซึ่งในระเบียบการประชุมว่าเช่นใดขอสอบถามท่านเลขาสภาฯ 
การท าข้อมูลเท็จแจ้งในที่ประชุมมีความผิดอย่างไร ท่านประธานสภาฯ การ
ท าข้อมูลเท็จแจ้งในที่ประชุมมีความผิดอย่างไร ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกโดยใช้
เครื ่องบันทึกเสียงด้วย เดี ๋ยวผมจะใช้อ านาจของนายอ าเภอในการก ากับ 
ดูแล เรียกประธานสภาฯ ไปชี ้แจงที ่อ า เภอ  ผมมาในนามบทบาทของ
นายอ าเภอมาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เพราะฉะนั้นผมต้องให้เกียรติต่อที่
ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ต้องการสอบถามผมจะชี ้แจง ให ้ตรงตาม
ข้อเท็จจริง แต่ถ้าผมใช้อ านาจนายอ าเภอท่านต้องไปชี้แจงผม  

หนังสือฉบับจริงคือฉบับนี้ ท่านประธานสภาฯ ชี้แจ้งได้หรือไม่  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น เรียนท่านนายอ าเภอเมืองพะเยา เนื่องจากกรณีเช่นนี้เป็นครั้งแรกในการ
ท างาน ด้วยตัวผมเองขอยอมรับว่าอาจจะบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่  ข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ยังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนมากนัก และยังใหม่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และขอน าเรียนท่านนายอ าเภออีกประเด็น คือ การที่สมาชิกสภาฯ ได้
สอบถามนั้น เพราะมีความเป็นห่วงในการรับโอนพัสดุ ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ และ
การน ามาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และต้องเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนและ
องค์กรที่เราจะรับเข้ามา 

ผมขอน าเรียนว่าเนื่องจากมีสมาชิกสภาฯ บางท่านก็เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรนา
แปลงใหญ่และผู้บริหารบางท่านก็เป็นคณะกรรมการ ผมจึงขอเรียนถามว่าถ้าเรา
รับโอนจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่สมาชิกสภาฯ หรือไม่ ผมก็เป็นห่วงข้อ
กฎหมายเรื่องนี้ด้วย จึงขอเรียนสอบถามท่านนายอ าเภอเมืองพะเยา ครับ 
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ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ ์
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่เคารพ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน การที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
อ านาจหน้าที่ของท่าน ท่านท าถูกตามระเบียบกฎหมาย ผมชื่นชมแล้วก็ยอมรับขอ
เป็นแบบนี้ตลอดไป ท่านท าถูกแล้วท่านสงสัยตรงไหนขอให้ถามแต่คนที่ดูแล
ระเบียบกฎหมาย กฎหมายที่เขียนไว้ฝ่ายเลขาฯ หรือฝ่ายอะไรก็ได้ที่น าเสนอ
ข้อเท็จจริง ต้องชี้แจงให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อย่าตัดทอนข้อความอันหนึ่ง
อันใด หรือน าเอกสารเท็จมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมสภา ต้องอ่านทั้งฉบับไม่ใช่
อ่านตัดทอนและให้ความเห็นว่าต้องเป็นเอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ ต้องให้สภาฯ 
เป็นคนตัดสินใจ อย่างเช่นหนังสือฉบับนี้เป็นข้อเท็จจริงเป็นหนังสือที่ทางรัฐบาล 
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยกฎหมาย  เขาได้ชี้แจงแล้วเราต้องอ่านให้ชัดเจนเพ่ือ
สภาฯ จะได้ข้อมูลในการตัดสินใจ ผมถือว่าเป็นการตัดค าที่ผิดความหมาย ในที่
ประชุมแห่งนี้ขอให้อัดเทปไว้ด้วย 

กรณีที่ท่านประธานสภาฯ ได้สอบถาม ว่าเมื่อรับโอนมาแล้วจะเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ นั้น (ตอบ) ไม่ใช่ว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์แต่
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตามกฎหมายในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผมจะขอยกอ านาจหน้าที่ของท่านน าเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ ตาม
กฎหมาย 

1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับ
ประโยชน์จากความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัด
การผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถใน การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศ  

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มี
ความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ รัฐพึงส่งเสริม 
สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และ
กิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน ในการพัฒนา
ประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้าน
จิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน ข้อความทุกตัวอักษร
ตามมาตรา 75 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 
เมษายน 2560 (เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น) 

2. หมวด 2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ มาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริทารส่วน
ต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่เทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
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(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑8) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ

อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒8) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะ 

กรรมการประกาศก าหนด 
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
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มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้อง
ท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล(ถ้าไม่ท าผิดกฎหมาย) ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารงุรักษาทางน้ าและทางบก 
(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม

สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง

ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ

การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา
เด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า

กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 
ทั้งหมดนี้เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ที่ต้องท าและอาจจะท า

กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ผมได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ผมจะไม่
แปลให้ท่านขอให้แปลเองผมขออ่านให้ฟัง ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและท่านต้องมีองค์ความรู้ เพราะถ้าแปลก็เหมื อนผมเอา
ความเห็นส่วนตัวไปให้ท่านเหมือนชักจูงซึ่งไม่ถูก ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเมืองพะเยา และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถาม 
นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า ณ ช่วงนี้พ่ีน้องเกษตรกรชาวนาได้
ผ่านพ้นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ผมจึงขอปรึกษาหารือว่าเราไม่ต้องเร่งรีบในการลง
มติการรับโอนครุภัณฑ์เหล่านี้ เพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ จึงอยากจะเสนอในที่ประชุมว่าควรให้ อบต.ท าหนังสือหารือไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจน แล้วค่อยน ามาพิจารณากันใหม่
เป็นความเห็นส่วนตัวของผมที่ขอเสนอเพ่ือปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภา อบต.
แห่งนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนซักถาม 
นายจ าเริญ ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ขอเสนอว่าควรหารือเรื่องนี้ก่อนไม่
ควรใจร้อนเพราะช่วงนี้การเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วชาวนาก็ไม่ได้ท าอะไรแล้ว และ
เครื่องจักร์กลก็จอดอยู่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  และขอกล่าวถึงค าพูดท่านนายอ าเภอเมือง
พะเยาเมื่อข้างต้น ที่พูดถึงเรื่อง ประปานั้น ด้วยประปาเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของ
รัฐวิสาหกิจชุมชน หรือไม่ใช่ หจก. อบต.จึงมีอ านาจเต็มที่ในการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ชาวบ้านพ่ีน้องชาวบ้านเพราะประปาเป็นของชาวบ้านอย่างแท้จริง 
โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลแต่ อบต.ก็ยังดูแลเพ่ิมเติมเพราะว่า อบต.ยังมี
ความรับผิดชอบในการใช้น้ าอุปโภค บริโภค จึงขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนซักถาม 
นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอสอบถามว่า  

1. หากรับโอนครุภัณฑ์แล้วและมอบให้แก่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ต าบลบ้าน
ตุ่น สมมุติว่ากลุ่มเกษตรฯ เลิกกิจการไปแล้ว ครุภัณฑ์อาจจะมีการสูญเสีย อาจจะ
ไม่ได้ซ่อมแซมและผลจะเป็นอย่างไร 

2. สมมุติว่าทางสมาชิกหรือคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ จะขอ
ยืม ในเมื่อเห็นว่าเครื่องจักรอาจจะมีการเสื่อมสภาพเป็นการลงทุนที่สูงไม่ใช่เป็น
การซ่อมแซมและผลจะเป็นอย่างไร  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  และขอเชิญ นายถวิล ธาตุอินจันทร์  
รองนายก อบต.บ้านตุ่น 

นายถวิล  ธาตุอินจันทร์ 
รองนายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น นายอ าเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอน าเรียนในที่ประชุมผมในฐานะคณะกรรมการกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ 
จุดประสงค์ของห้างฯ ก็มีอยู่ชัดเจนแล้วในการจัดตั้งห้างฯ ซึ่งเป็นไปโดยกฎหมาย
ว่ าจุดประสงค์ เ พ่ืออะไร ก า ไรแบ่ งปันกัน เ พ่ือกลุ่ มในต าบลเราโดยผ่าน
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คณะกรรมการ  และการที่จะจดทะเบียนนั้นได้จะต้องมีวัตถุประสงค์ของห้างฯ ซึ่ง
ต้องมีความชัดเจน และต้องมีกฎหมายอีกหลายตัวที่มาควบคุมตรงนี้  

1. หากมีการยกเลิกห้างฯ จริง ต้องมีการช าระห้างทั้งหมดทั้งทรัพย์สินและ
หนี้สิน จะต้องเข้ามาก ากับ ดูแล โดยกฎหมาย ไม่ใช่จะเลิกก็เลิกได้เลยเหมือนกลุ่ม
คณะบุคคล ผมจะขอยกตัวอย่าง ค าว่ากลุ่มคณะบุคคลถ้าผู้ใดจะจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะถูกฟ้องร้องได้  แต่ค าว่านิติบุคคล
จะถูกฟ้องร้องไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน เป็นเพียงกลุ่มคณะ
บุคคลหากมีการเบี้ยวหนี้ในการที่ไม่จ่ายเงินสมาชิกสงเคราะห์ศพไม่สามารถไปฟ้อง
ในลักษณะกลุ่มได้ จะฟ้องได้แต่ประธานคนเดียวเพราะไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลเพราะถือว่าไม่มีกฎหมายรองรับด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ  แต่
กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 15 คน โดยมี
ประธานเป็นผู้รับผิดชอบ หากจะฟ้องก็สามารถฟ้องทั้งกลุ่มฯ ทั้งคณะได้ตาม
กฎหมาย แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากกลุ่มยกเลิกหรือไปไม่รอดต้องมีการช าระ
ในการยกเลิกห้างต้องมีการช าระบัญชีทั้งหมด เพราะไม่ใช่ว่าจะสามารถยกเลิกได้
เลย เหมือนกับว่าเป็นการรวมตัวกันเหมือนกับนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญ การที่
คน 2 คนที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ยังเป็นนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญอยู่ที่ไม่ได้จด
ทะเบียนแต่ว่าคน 2 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันแต่ตรงนี้เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด
จดทะเบียนขึ้นเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนรับรองโดยตามกฎหมาย ตามที่
นายอ าเภอน าเรียนที่ว่าถ้าห้างหุ้นส่วนน้อยไปให้จดเป็นบริษัทจ ากัดด าเนินกิจการ
ขายข้าวทั่วประเทศเพ่ือด าเนินกิจการตลอดไป หรือถ้าหากว่ามีโอกาสเติบโตใหญ่
ขึ้นเหมือนกับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็ขยับขึ้นไปอีกตอนอีกระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นบริษัทมหาชนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถขายหุ้นได้ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการระเบียบกฎหมาย 

ทั้งหมดนี้คือขั้นต้นที่กลุ่มฯ ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนเพ่ือจะรับโอนรถอีก
คันที่มอบให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่เป็นคันที่ 2  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะ
ตัดโอนมาให้เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรฯ เลย ปัจจุบันมีการบริหารจัดการงาน
ในรูปแบบคณะกรรมการ มีประธาน 1 คน และที่เหลือเป็นคณะกรรมการ ซึ่งผม
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล แต่
การช าระบัญชีประจ าปีจะต้องเป็นการที่สมาชิกเรียกร้องให้มีการประชุม เกี่ยวกับ
การเงิน และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานนั้น หากพบความไม่ถูกต้องก็ต้องเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมายที่สามารถเรียกร้องเอาความผิดกับกลุ่มเกษตรฯ ได้ 

ทั้งนี้ราคาในการบริการเกี่ยวข้าว(ราคา 600 – 700 บาท) ก็ต้องเป็นไปตาม
มติของกลุ่มฯ ซึ่งหากผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ จะเก็บไร่ละ 600 บาท แต่จะ
แบ่งปันคืนทุนภายหลังโดยจะลดราคาให้ไร่ละ 50 บาท ซึ่งท าเป็นประจ าทุกปี ซึ่ง
จะลดให้ถูกกว่าราคาทั่วไป หากเป็นรถที่อ่ืนอาจจะราคา 700 บาทซึ่งสุดแล้วแต่
เขาจะเรียกร้องราคาเอง แต่ในเรื่องรายละเอียดการบริหารจัดการปลีกย่อยอาจจะ
ไม่ถูกใจ เช่น ราคาอาจจะแพงหรือถูก, การเกี่ยวข้าม เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่จะบริหารจัดการที่จะให้ลงตัว เพราะว่าลักษณะการท างานในพ้ืนที่
เราค่อนข้างที่จะหนักหนา บางคนเห็นว่ารถเก่ียวข้าวลงพ้ืนที่แล้วผ่านนาของเขาก็มี
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ความต้องการเกี่ยวข้าวแต่บ้างครั้งเราก็ไม่อาจจะท าให้ได้ จึงเกิดความไม่พอใจมี
การกล่าวใส่ร้ายต่างๆ นาๆ มีบางค าพูดที่ไม่เหมาะสม ผมเองก็เคยได้เข้ามาดูแลรถ
ก็พยายามป้องกันมิให้ใครเห็นแค่ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีคนที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกเคยพูดว่ากลุ่มจะล้มซึ่งหากรถผ่านนาเขาแล้วไม่เกี่ยวให้เขา กลุ่มจึงถูกจ้อง
จับผิดว่ามีการยักยอกเงิน จึงเป็นกระบอกเสียงที่มีผลเสียออกมาให้ได้ยิน นั่น
อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ยอมรับกลุ่มตั้งแต่แรก แต่เมื่อเขาต้องการใช้ผลประโยชน์
จากรถและไม่ได้การตอบรับจากลุ่มเขาจึงให้ข้อมูลในทางท่ีไม่ดี  

ผมในฐานะเป็นฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นด้วยที่ท่านนายอ าเภอจะมอบให้กลุ่ม
ในต าบลของเรา ต่อไปถ้ารับมอบแล้วการบริหารจัดการจะอยู่ในการควบคุมของ
กระบวนการทางกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการควบคุม ผมเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่า
กลุ่มจะล้มก็จะยังสามารถตรวจสอบได้ การใช้เครื่องจักรมีจ านวนใช้งานอยู่ 
3,000 ชั่วโมง จะเหลือเปอร์เซ็นต์ของเครื่องจักร์เครื่องยนต์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็
สามารถจัดสรรในความเป็นจริง ถึงแม้ว่ากลุ่มจะรับไปและหากเกิดว่ามีรถไถเสียไป 
1 คัน ซึ่งจะส่งมอบคืน ถือว่าเป็นการดีที่กลุ่มได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนเพราะ
มีกฎหมายควบคุมในการรับเข้าสู่บริษัท คือ ถ้ามีรถอยู่ 1 คันก็จะต้องน าทะเบียน
รถเข้าสู่ของกลุ่มหรือห้างหุ้นส่วนบรรจุรถ 1 คัน เพราะไม่มีรายได้จากที่ไหน 
จะต้องถูกก าหนดไว้ว่าถ้ามีรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน  ห้างหุ้นส่วนต้องสรุปบัญชีส่ง
ของทุกเดือนและสิ้นปีต้องสรุปบัญชีประจ าปีส่งกรมสรรพากร ต้องส่งสรุปบัญชี
การควบคุมในเรื่องของการจดทะเบียนห้าง ซึ่งความเป็นจริงแล้วที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็
ถูกควบคุมโดยกฎหมายมิได้ท าขึ้นมาลอย ๆ ซึ่งมีความเป็นห่วงอยู่ ผมเองซึ่งได้เข้า
มาเป็นคณะกรรมการก็ศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่พอสมควรและเห็นดีด้วย แต่ถ้า
มุมมองของคนในพ้ืนที่อาจจะมองว่าเกิดการทุจริต การยักยอกทรัพย์ มีการท างาน
ไม่โปร่งใส่หรือไม่ อย่างไรนั้น ตรงนี้สามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายผ่านทาง
คณะกรรมการก็ได้ แต่หากมีความโปร่งใสอยู่แล้วซึ่ งทางคณะกรรมการได้
ตรวจสอบให้ หรือจะร้องเรียนไปที่อ าเภอหรือศูนย์ด ารงธรรมให้มีการตรวจสอบ
ต่อไปเป็นข้อควรปฏิบัติต่อไป 

การพิจารณาในครั้งนี้มีอยู่ 2 ประเด็น คือ สภาฯ จะมีมติเห็นชอบรับโอน 
หรือไม่รับโอน หากมติเห็นชอบรับอาจจะเห็นว่ามีปัญหาของกลุ่มในการบริหาร
จัดการซึ่งอาจจะสงสัยว่ามีปัญหาในภายหน้าหรือไม่ ตามที่ท่านนายอ าเภอเมือง
พะเยา ได้น าเรียนข้อมูลไปแล้วโดยท่านได้อ้างอิงตั้งแต่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ, 
พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ซึ่งได้ก าหนดว่าท้องถิ่นมีอ านาจ
ที่ต้องดูแล เช่น บ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า การท ามาหากิน การดูแลความ
เป็นอยู่ประชาชนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาได้น า
เรียนชี้แจงได้ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งท่านไม่ได้อ้างถึงแค่ระเบียบ ข้อสั่ง
การต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยต่าง ๆ แต่ท่านได้อ้างถึงตั้งแต่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งเป็นนโยบายพ้ืนฐานของรัฐที่ได้กระจาย
อ านาจให้แก่ท้องถิ่น ผมขอน าเรียนข้อคิดเห็นเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณรองนายก อบต.บ้านตุ่น และขอเชิญนายอ าเภอเมืองพะเยาชี้แจง
ครับ 
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ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การรับโอนทรัพย์สินนั้นท่านจะต้องลงมติว่าจะรับโอน 
หรือ ไม่รับโอน เท่านั้น ซึ่งหากท่านเลื่อนออกไปอาจจะกระทบกระเทือนกับ
ท้องถิ่นอ่ืนที่เขาอยากได้เพราะขั้นตอนมิใช่แค่ 1 ปี ซึ่งอาจจะมากกว่านั้น หากจะ
ให้ไวในฤดูกาลผลิตหน้าทรัพย์สินนั้นอาจจะได้รับโอนมาที่ท้องถิ่นเลย เพราะว่า
ขั้นตอนตามที่ผมน าเรียนเมื่อสภาฯ มีมติสมมุติว่ารับโอนต้องรายงานการประชุม
สภาไปที่อ าเภอ และอ าเภอรายงานไปที่จังหวัด และจังหวัดโดยเกษตรจังหวัดน า
เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัดหากมีมติเช่นใดจังหวัดส่งมติไป
ที่คณะกรรมการกลุ่มภาคเหนือตอนบนหากมีมติเช่นใด หากมีมติให้โอนจะส่งเรื่อง
ไปส านักงบประมาณหากส านักงบประมาณเห็นชอบด้วยจะส่งเรื่องไปที่
กรมบัญชีกลางซึ่งขั้นตอนนี้ผมคาดว่าประมาณ 1 ปี ก็คงจะช้าและตอนนี้เทศบาล
ต าบลบ้านใหม่เห็นชอบรับโอนแล้ว และมีอีก 1 หน่วยงานที่อยากจะได้เขาได้น า
เรียนมายังผมแล้วว่าถ้าหากสภา อบต.บ้านตุ่น ไม่อนุมัติเขาก็จะรับต่อก็คือ 
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นดุลยพินิจของสภาแต่ผมขอน าเรียน
ในที่ประชุมว่าถ้าหากเลื่อนผมคงไม่รอ ผมก็จะท าหนังสือถึงเทศบาลต าบลบ้าน
ต๋อมให้เตรียมการประชุมสภาใช้ดุลยพินิจว่าจะรับหรือไม่รับโอนทรัพย์สิน ถ้าไม่รับ
โอนก็ยังมีหลายกลุ่มที่ต้องการ ก็ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเมืองพะเยา และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามครับ 
นายพิชัย  ช านาญยา 
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเรียนสอบถามท่านนายก อบต.บ้านตุ่น 
ครุภัณฑ์ที่น าเข้าที่ประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชตามที่ได้ขออนุมัติโครงการ ซึ่งได้
ประชุมร่วมกับ อบต.แม่ใส, อบต.จ าป่าหวาย, อบต.บ้านตุ่น และ อปท.อีกหลาย
แห่งนั้น เป็นโครงการชุดนี้หรือไม่ที่ได้ท าโครงเสนอไปขอ ตามท่ีท่านวิชัย แก้วก้อน 
ได้เป็นห่วงกังวลและสอบถามว่ากลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ไม่ขอยืม ซึ่งขอให้ท่านไม่
ต้องเป็นห่วงเพราะเป็นโครงการที่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่เสนอไปขอโครงการนี้
โดยตรง จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เชิญท่านนายก อบต.บ้านตุ่นชี้แจง
เพ่ิมเติมครบั 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอบคุณท่านท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา และขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจง
เพ่ิมเติมครับ 

นายบาล บุญก้ า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่น
อ าเภอเมืองพะเยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เกี่ยวกับโครงการนี้แต่เดิมเป็นโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งบ้านบัวจะเป็น
ข้าวอินทรีย์ซึ่งมีการต่อยอดคือกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ และมีการประชุม ซึ่งมี
นโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอว่าเราจะท าอย่างไรให้ลดต้นทุน
เรื่องการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวก็เลยมีนโยบายทางกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่โดย
ท่านสวัสดิ์ ปานา เป็นประธานเสนอขอยืมรถชุดนี้เพ่ือน ามาด าเนินการของต าบล
บ้านตุ่น จึงเป็นข้อมูลครั้งแรกที่ประชุมร่วมกันและได้ท าหนังสือส่งที่ไปที่อ าเภอ
และจังหวัดและส่งไปที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพ่ือยืมรถชุดนี้มาด าเนินการ
แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงขอน าเรียนในที่ประชุมทราบ  
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอบคุณท่านนายก อบต.บ้านตุ่น และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามครับ 
นายอิ่นแก้ว  ใจสืบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่น
อ าเภอเมืองพะเยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม
เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายชาติชาย อูปแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 เนื่องจาก
เรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนื่องจากสมาชิกสภาฯ ยังไม่มี
ความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนจึงควรศึกษาก่อน และเหตุใดจึงโยนให้ 
อบต.รับโอนครุภัณฑ์ชุดนี้ หรือเห็นว่าไปไม่รอดถึงได้โยนมาให้ อบต. และหาก 
อบต.รับโอนแล้วและมอบให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่หากเขาไม่รับจะน าไปไว้ที่
ไหนและท าอย่างไรต่อไป การซ่อมแซม การดูแล เมื่อเป็นทรัพย์สินของ อบต.แล้ว
ก็ต้องดูแลรักษา ผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9 และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามครับ 
นายวิชาติ รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่น
อ าเภอเมืองพะเยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ส าหรับรถเกี่ยวข้าวซึ่งได้จัดซื้อมานานแล้วดูจากสภาพผ่านการใช้งานมานานแล้ว 
บางครั้งผมเห็นจอดอยู่กลางทุ่งนาปรากฏว่ารถเสียเกี่ยวข้าวไม่ได้ ผมจึงเห็นว่าก่อน
ลงมติเห็นควรตรวจสอบสภาพก่อน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 และขอเชิญนายอ าเภอเมืองพะเยาครับ 
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ 
นายอ าเภอเมืองพะเยา 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา สมาชิก
สภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การลงมติขอให้มี 2 อย่างว่าจะ
รับหรือไม่รับเท่านั้น ถ้าจะขอหารือคงไม่รอเพราะไม่ต้องก๊ักท่ีอ่ืน ท่านต้องตัดสินใจ
เลยเพราะว่าที่ผมแถลงต่อที่ประชุมนั้นชัดเจนตามระเบียบกฎหมายแล้ว ขอให้
ท่านตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอา ผมคงจะบังคับท่านไม่ได้เพ่ือให้ฤดูกาลผลิตต่อไป
ทันต่อความต้องการอยากจะได้ให้กลุ่มอ่ืนที่เขายังมีความต้องการอยู่ ได้รับโอนไป
เพ่ือจะได้ไม่ต้องกั๊กเหมือนการเหยียบเรือสองแคม ขอให้ชัดเจนเพราะว่าเกษตรกร
ของอ าเภอเมืองพะเยามีหลายหมื่นไร่ศักยภาพในการที่รถเกี่ยวข้าวที่ช่วยเหลือ
เกษตรกรยังมีความต้องการสูงอยู่มาก ถ้าต าบลบ้านตุ่นจะเอาก็ต้องบอกว่าเอาถ้า
ไม่เอาก็ต้องบอกไม่เอา ขั้นตอนในการท าธุรการต่อไปตามที่ผมได้น าเรียนไปข้างต้น
ภายใน 1 ปีอาจจะไม่เสร็จ ในการยืมครั้งต่อไปกลุ่มไหนที่มีความต้องการอาจจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อน  จึงขอน าเรียนในที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอบคุณนายอ าเภอเมืองพะเยา และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามครับ 
นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ นายอ าเภอเมืองพะเยา  ท้องถิ่น
อ าเภอเมืองพะเยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม
เห็นว่าตลอดการประชุมส่วนมากไม่ค่อยยอมรับกัน ส าหรับญัตตินี้ผมขอให้ท่าน
ประธานสภาฯ ขอลงมติว่าจะรับโอนหรือไม่รับโอน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้น าเรียนให้ที่
ประชุม  ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.บ้านตุ่นซักถาม เมื่อที่ประชุมไม่มีการซักถามหรือ
เสนอเพ่ิมเติมจึงขอมติที่ประชุมต่อญัตติการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น การลงมติโดยขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ 
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มติที่ประชุม ญัตติการขอความเห็นชอบการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ดังนี้ 

1. รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อยันม่า รุ่น EF514MU จ านวน 2 คัน 
2. รถเก่ียวนวดข้าวแบบมีตัวบรรจุในตัว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-70G Plus จ านวน 

2 คัน 
3. รถบรรทุกและเคลื่อนย้ายแบบลากจูง ยี่ห้อ Vinking รุ่น DC-70G จ านวน 2 

คัน 
ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบจ านวน 9  เสียง งดออกเสียงจ านวน 2 เสียง 

เห็นชอบจ านวน 0 เสียง 
 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 เรื่องเสนอจากสมาชิกสภา อบต. 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี้ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
เนื่องจากบริเวณข้างทางแยกไปโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมมีท่อวางไว้ 2 ท่อน จึง
ขอสอบถามว่าเป็นความรับผิดชอบของใครที่จะใส่วางท่อ เพราะเกรงว่าจะเกิด
อุบัติเหตุได้เนื่องจากช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ตามที่ท่านแจ้งมานั้นจะขอ
ตรวจสอบสถานที่ก่อน ส าหรับหมู่บ้านอ่ืนถ้าจะวางท่อผมขอให้แรงงานหมู่บ้าน
ช่วยกันด าเนินการเพราะ อบต.จะจัดซื้อวัสดุให้ แต่อบต.ไม่มีแรงงานท าให้ จึงขอ
น าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายประยูร ใจบาล 
รองประธานสภาฯ / 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 แจ้งมานั้น เนื่องจากบริเวณข้างทางถนนระหว่าง
หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 มีท่อวางไว้ 2 ท่อนแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ จึงขอหารือที่ประชุม
ว่าจะขอความอนุเคราะห์รถของท่าน นายถวิล ธาตุอินจันทร์ รองนายก อบต. หาก
ท่านน ารถไปตักดินบริเวณนั้นเสร็จแล้วจะขอดินไปถมงานวางท่อโดยจะขอแรงงาน
จากหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ช่วยกันวางท่อโดยจะขอนัดหมายกันในคราวต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม 
นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ขอสอบถาม ขอขอบคุณท่านนายก อบต.บ้านตุ่นที่ด าเนินโครงการก่อสร้างดาดล า
เหมือง หมู่ที่ 6 (บ้านป่าไม้) ซึ่งด าเนินโครงการไปประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่
แบบแปลนอาจจะผิดเพ้ียนเพราะเท่าที่เห็นมาการวางท่อจะมีการเทรินรองพ้ืนท่อ
ก่อนวางท่อ การท าพ้ืนดาดล าเหมืองต้องเสมอกับท้องท่อเพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวก 
ซึ่งหากออกแบบและท าไปแล้วก็พอรับได้ดูดีอยู่บ้างแต่โอกาสต่อไปขอให้ท่าน
เปลี่ยนแบบอย่างที่ผมได้กล่าวไป เพ่ือจะได้ก่อสร้างรางได้ขยายยาวไปอีก สมมุติมี 
50 ท่อ จะได้รางยาวอีก 50 เมตร ขอน าเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองไม่ใช่เป็นงานวางท่อ แต่เนื่องจากเส้นดังกล่าวมีท่อวางอยู่หน้าบ้าน
ขวางเส้นนั้น ๆ จึงได้ขุดร่องและเทดาด ซึ่งอาจจะมีการวางท่อพร้อมไปด้วย 
ประกอบกับพ้ืนที่นั้น ๆ ไม่ได้เรียบแต่น้ าก็สามารถไหลผ่านได้ หากคิดงานวางท่อ
อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก จึงได้ด าเนินการตามวิธีนั้นไปก่อน ถ้าไม่ขุดท่อออกจะ
ไม่เรียบน้ าจะขังเป็นแอ่ง ๆ  

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ปัญหาคือพ้ืนท่อสูงกว่าดาดล าเหมืองชาวบ้านจึงมีความเป็นห่วงเรื่องน้ าจะขัง
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 

นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ผมขอฝากไปถึงผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากผมได้ด าเนินการปิดทางน้ าแล้ว 
ส าหรับโครงการหมู่ที่ 2 จะด าเนินการเมื่อไหร่ครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ขณะนี้ผมได้ด าเนินการก าหนด
ราคากลางเสร็จแล้ว กระบวนการต่อจากนั้นอยู่ที่งานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างและ
ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่อยู่ระหว่างรอท าสัญญา แต่เนื่องจากขณะนี้เจ้าพนักงานพัสดุ
ช่วงนี้เร่งท าโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหากเสร็จแล้วจะเร่งท าสัญญาจ้าง
ต่อไป จึงขอน าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายอิ่นแก้ว  ใจสืบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ผมขอเสนอติดตั้งไฟกิ่งเพ่ิม 1 จุด บริเวณหน้าบ้านครูศรีวรรณ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 ผมได้ก าหนดวงเงินด าเนินการ
ติดตั้งไฟฟ้าและจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่
ภายในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งงบด าเนินการประมาณ 200,000 บาท
(โดยประมาณ) ระยะทาง 1 กิโลเมตร(โดยประมาณ) โดยจะออกไปส ารวจพื้นที่กับ
ท่านนายณัฐพล  วงศ์ษาคม  รองนายก อบต.บ้านตุ่น เมื่อส ารวจเสร็จแล้วจะน ามา
ปรึกษาหารือสรุปกันอีกครั้งว่าจะด าเนินการจุดไหนก่อนเพ่ือจะได้แจ้งเรื่องไปยัง
ส านักงานการไฟฟ้าส ารวจและออกแบบเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าต่อไป จึงขอน าเรียนให้
ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญนายอภิเดช  วงศ์แก้ว  ซักถามผู้อ านวยการกองช่างเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
จุดที่มีแล้ว และที่เหลือจะขอเพ่ิมอีกได้หรือไม่ 

นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ผมได้เขียนค าร้องและยื่นเสนอนายก อบต.แล้ว จึงขอน าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม (ที่ประชุมไม่มีเรื่อง
เสนอจากสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติม) หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 6.2  เรื่องเสนอจากฝ่ายบริหาร 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี้ ขอเชิญผู้บริหาร อบต. เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายบาล บุญก้ า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เรื่องแจ้งมี
ดังนี้ 

1. ประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 อาจจะพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสม จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาเลือกโครงการที่จะด าเนินการ หมู่บ้านละไม่เกิน 
250,00 บาท แต่ทั้งนี้ต้องภายหลังจากประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับล่าสุดก่อน 

2. โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก ขณะนี้ได้เสนอของบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

3.  โครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ า การปรับปรุงประปา ขอให้ท่านสมาชิกฯ  
เสนอเรื่องเข้ามาให้นายก อบต. โดยจะให้กองช่างออกไปส ารวจพื้นที่ต่อไป 

4.  ปีนี้ จะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล ซึ่ งจะประชุม
ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมประจ าเดือนของ อบต.บ้านตุ่นก าหนดวันที่  สถานที่
ต่อไปคาดว่าไม่เกินภายในเดือน กุมภาพันธ์  2566  ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก   
ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึง เนื่องจากท่านต้องการส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเยาวชน ซึ่งคาดว่าจะใช้งบด าเนินการ
ประมาณ 200,000 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายหมู่บ้านละ 10,000 บาท จ านวน 
11 หมู่บ้าน ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าสถานที่ ของรางวัล 
และอ่ืน ๆ เป็นต้น แต่ทั้งนี้เป็นเพียงการคาดประมาณการซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่
ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดอีกครั้งเพื่อจะได้เสนอเรื่องในการของบประมาณต่อไป 

ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่วาระต่อไป 
 6.3  เรื่องเสนอจากส านักงาน อบต. 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส านักงาน อบต. เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นางสุภา  วงศ์ช่างเงิน 
รองปลัด อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอขอบคุณ
สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอกบัว เนื่องในวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น กิจกรรมจิตอาสาท าฝายล าน้ าห้วยลึกบริเวณข้างวัดห้วยลึก  ทาง อบต.สนใจที่
จะเข้าร่วมหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้มีเอกชนบริจาคทรายจ านวนนึงโดยการ
ประสานงานของท่าน ส.อบต.อภิเดช  วงศ์แก้ว  ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ขอเชิญครับ 

นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมอยากจะ
ให้จัดกิจกรรมไปทางบ้านห้วยลึกบ้าง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมตามที่ท่าน
ประธานสภาฯ ได้น าเรียนไปแล้ว 

นายบาล บุญก้ า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตามที่ท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 น าเรียนต่อที่ประชุมขอให้ท่านท า
หนังสือแจ้งรายละเอียดเข้ามายัง อบต. เพ่ือจะได้แจ้งทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาต่อไป 
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่(ที่ประชุมไม่มีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม) หาก
ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ แล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น  คณะ
ผู้บริหารรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตุ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 
15 ธันวาคม 2565  ซึ่งการประชุมก็ได้เสร็จสิ้นส าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี และขอ
ปิดการประชุมครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา    13.00  น. 
 

    ลงชื่อ   มนตรี  นทีนาถวรกุล  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายมนตรี  นทีนาถวรกุล) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว  มีมติเห็นว่าการ
จดบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่เลขานุการสภาฯ  ได้บันทึกไว้  มีเนื้อหาถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
ประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงชื่อ    ชาติชาย อูปแก้ว    ประธานตรวจรายงานการประชุม 
        (นายชาติชาย อูปแก้ว) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 8 
 

 
ลงชื่อ   กาบจันทร์  แท่งยา     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นางกาบจันทร์  แท่งยา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  หมู่ที่ 10 
 

 
ลงชื่อ     ทิวากรณ ์ เสธา      กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายทิวากรณ์  เสธา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  หมู่ที่ 7 
 
- ขอรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่  15  ธันวาคม  2565 
- ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อ
วันที่  27  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 

ลงชื่อ      สมศักดิ์ กุลธรดิลก    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         ( นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก ) 

                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 


